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ครั้งที่ ๓๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 

________________ 
 

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ  รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
  ภาคเหนือ        
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๑  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๑  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                               
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒    

  ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน     
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน  
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  ภาคตะวันออก        
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๑  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๒ 

  ภาคกลาง                                         
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑล  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๑  
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๒  

 มาตรา ๖  งบกลาง  
    งบประมาณในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
      (๕) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

มาตรา ๒๐ กระทรวงมหาดไทย  
๑. กรมการปกครอง      
๒. กรมการพัฒนาชุมชน 
๓. กรมการพัฒนาชุมชน ส าหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
๔. กรมที่ดิน       
๕. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง     
๗. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  
๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

 
ผลการพิจารณา 

มาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    ๒๔,๐๔๒,๓๙๙,๘๐๐   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของภาพรวมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการใดบ้าง ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดที่เป็น

การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ผ่านมา อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการน ารูปแบบองค์กรหน่วยรับงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปใช้

กับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดวงเงินขอรับงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วงเงินงบประมาณ 

๗๖๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรจ านวน ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัด อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณของผู้ว่า (CEO) ร้อยละ ๗๐ เป็นงบประมาณก่อสรา้ง
ถนนหรือปรับปรุงถนน ปัญหาบางพ้ืนที่ถนนยังไม่ช ารุดแต่ด าเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนน  
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ในเส้นทางดังกล่าว หรือถนนที่ควรได้รับการปรับปรุงแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม  
หรือก่อสร้างถนน จึงขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

- ขอทราบปัญหาและอุปสรรค เช่น เกิดภัยพิบัติน้ าท่วมเกิดขึ้นหลังจากการจัดท างบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวทางการแกป้ัญหาอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า กรณีคณะรัฐมนตรี

สัญจร จ านวน ๔ จังหวัด จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดจ านวน ๕๐ ล้านบาท และกลุ่มจังหวัดจ านวน 
๕๐ ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นจ านวน ๒๕๐ ล้านบาท จังหวัดเชียงรายเป็นโครงการเมืองเชียงราย
สุขภาพจ านวน ๕๐ ล้านบาท และโครงการที่ สอง ของจังหวัดแพร่ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองแพร่ จ านวน ๔๕ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙  
 - ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า การส่งแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบเพ่ิมอ านาจให้กับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องการท าให้จังหวัดสามารถเสนอความต้องการ ผ่านค าขอรับงบประมาณ  
แบบ จ.๓ ที่เป็นแผนงานโครงการจังหวัดต้องการให้ส่วนราชการอื่นมาสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อน
ความต้องการหรือการแก้ปัญหาของจังหวัด ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ (กนบ.) ก าหนดให้จังหวัดสามารถเตรียมแผนงานโครงการได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนมิถุนายน ดังนั้น ท าให้ไม่ต้องรอหลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณ จังหวัดสามารถเริ่มโครงการ
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคน จัดท าแผนงานโครงการให้ตอบโจทย์กับศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การศึกษาหรือผู้สูงอายุ สามารถขับเคลื่อนการปรับปรุงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
หรือการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า กรณีเป็นความต้องการ
ของพ้ืนที่ เช่น การขยายเขตไฟฟ้าหรือขยายระบบประปา จังหวัดสามารถของบประมาณเพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถสนับสนุนงบประมาณด าเนนิการได้ และหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของงบจังหวัด ประกอบด้วย ๕ หลักเกณฑ์ ๑) ในการจัดสรรเท่ากัน ร้อยละ ๒๐  
๒) คือขนาดของจังหวัด จ านวนประชากรและขนาดพ้ืนที่เป็นจ านวนประชากร ร้อยละ ๒๐ และขนาด
พ้ืนที่ ร้อยละ ๕ ๓) เรื่องของความเหลื่อมล้ าในเรื่องของสัดส่วนคนจน ๖,๐๐๐ รายได้ครัวเรือน  
ฉะนั้น มิติของความยากจนและความเหลื่อมล้ าให้ถึงร้อยละ ๓๕ การจัดสรร ๔) ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของจังหวัด ร้อยละ ๑๐ และการบริหารจัดการงบประมาณและประสิทธิภาพ การจัดท าโครงการ 
ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ร้อยละ ๑๐ 

- ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า ก าหนดแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ ๑) การประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผน ๒) การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงาน (กบน.) ๓) การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด มีประเด็นที่ต้องการศึกษาเชิงลึก
เพื่อที่จะตอบโจทย์การจัดท าแผนงานโครงการให้มีความชัดเจนก าหนดกลุ่มเป้าหมายทิศทางการพัฒนา
ท่ีชัดเจน ๔) การส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการและศักยภาพของประชาชน 
๕) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ๖) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
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๗) การติดตามประเมินผลน าข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ มาใช้ในการจัดท าแผนงานโครงการ  
ให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง  

- ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ชี้แจงว่า โครงสร้างของ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างเหมือนกัน เช่น ส านักงบประมาณเขตพ้ืนที่  
๑๘ เขต หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด ๑๘ เขต และบางหน่วยงานมีการตั้งไว้ก่อนแล้ว เช่น ส านักงาน
คลังเขตหรือส านักงานปราบปรามยาเสพติดภาค จ านวน ๙ เขต สอดคล้องกับจังหวัดที่รับผิดชอบ
ยกตัวอย่างเช่น ส านักงานปราบปรามยาเสพติดภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นต้น 

- ผู้แทนส านักงานงบประมาณ ชี้แจงว่า การจัดท างบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๕ ปี ตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่และการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา  แผนพัฒนาจังหวัด 
ประกอบไปด้วย ๔ ส่วน การตั้งงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามศักยภาพที่จังหวัดกลุ่มจังหวัด
ด าเนินการได้หรือไม่ กรณีที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดเกินกว่าศักยภาพต้องเสนอความต้องการไปยังหน่วยงาน
ฟังก์ชันคือกระทรวง ทบวง กรมใดหรือกรณีที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น น าไประบุอยู่ในแผนพัฒนา
จังหวัดต่อไป 

- ผู้แทนส านักงานงบประมาณ ชี้แจงว่า กรณีภาคเอกชนมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาจังหวัด  
ร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดก่อน จึงท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และท าค าขอตั้งงบประมาณ  
ซึ่งตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนการบูรณาการแล้ว จะจัดท าแผนตามความต้องการของพ้ืนที่ 
ตามศักยภาพแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามมา 

- ผู้แทนส านักงานงบประมาณ ชี้แจงว่า กรณีข้อจ ากัดวงเงินรายจ่ายประจ ากับรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๗๕ กับร้อยละ ๒๕ ไม่มีการมีการก าหนดวงเงินร้อยละดังกล่าวไว้ล่วงหน้า แต่ได้พิจารณาจาก  
ค าขอตั้งงบประมาณภาพรวมในแต่ละปี สัดส่วนรายจ่ายประจ า ประมาณร้อยละ ๑๘ ถึงร้อยละ ๒๑  
นอกจากนั้นเป็นรายจ่ายลงทุน  
 - ผู้แทนส านักงานงบประมาณ ชี้แจงว่า กรณีงบประมาณฟังก์ชันเกี่ยวกับน้ าในงบประมาณ
จังหวัด เป็นโครงการนอกเขตชลประทาน กรมชลประทานไม่สามารถด าเนนิการได้จึงต้องตั้งงบประมาณ
ในแผนจังหวัด ส่วนกรณีการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท พิจารณาจากการ
จัดอันดับความส าคัญของสายทาง ประกอบข้อมูลเชิงวิชาการ เช่น ปริมาณการจราจร เป็นต้น  
แต่กรณีของจังหวัดเป็นถนนเส้นทางเล็ก ๆ ที่เป็นทางลัดทางเบี่ยง  ซึ่งเป็นความจ าเป็นของจังหวัด  
อยู่ในงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

- ผู้แทนส านักงานงบประมาณ ชี้แจงว่า กรณีงบของฟังก์ชัน Y1 และ Y2 ของงบประมาณ
จังหวัด เป็นการเพิ่มความคล่องตัวการบริหารงบประมาณให้กับจังหวัด ไม่มีข้อก าหนดห้ามน าโครงการ
ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบภายในรอบปีที่ผ่าน มาขอรับงบประมาณในปีถัดไป  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงบประมาณ ควรก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณผู้ว่า (CEO) ในลักษณะ

ยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณส าหรับการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ ในพ้ืนที่ และควร
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พิจารณาหลักเกณฑ์รายได้ และจ านวนประชากรในพ้ืนที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าในแต่ละพื้นที่  

- ส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ควรสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติม จากการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตรต้องครบจ านวน ๑ ล้านบาท จึงด าเนินการได้ เช่น วงเงินต่อเกษตรกรต่อหลัง จ านวน 
๗๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ หลัง เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ขาดงบประมาณจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีงบประมาณสนับสนุนท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถด าเนินการได้ 
จึงต้องมีงบประมาณเพิ่มเติม  

- ส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ควรก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวข้อง  
เช่น การก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งที่เป็นปัญหาของจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานโยธาธิการ  
และผังเมือง ควรมาอยู่ภายใต้แผนงบประมาณของจังหวัด ของทุกส่วนราชการของแผนบูรณาการ 
ของแต่ละจังหวัด สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการซ้ าซ้อน 
ของงบประมาณ  

- จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตามแผนงานโครงการดา้นการท่องเที่ยวการบรกิาร รายการค่าใช้จ่าย
จ้างเหมาบริการเป็นจ านวนมาก ควรแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนน าไปใช้ในกิจกรรมใดผลผลิต
ดังกล่าวส่งผลต่อการส่งเสริมหรือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดอย่างไร  

- จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในปี ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันริมตลิ่ง วงเงิน ๑,๒๖๖ ล้านบาท จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ควรจัดล าดับความส าคัญ และความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการก่อสร้าง และควรบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองให้บรรจุแผน 
หรือว่าเสนอแผนเข้าไว้ในค าของบประมาณของกระทรวงหรือกรม เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณา
งบประมาณต่อไป  

- การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรแบ่งสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ 
๗๐ และ ๓๐ ตามกรอบงบประมาณภายใต้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบพัฒนา และงบ
บริการจัดการ พิจารณาจากวัตถุประสงค์รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณแตกต่างกันค่าใช้จ่ายส าหรับการ
บริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการงบบริหารจัดการ ได้จัดสรรไว้เป็นงบประเภท
รายจ่ายอื่น ซึ่งกระจายไปอยู่ภายใต้โครงการต่าง ๆ ซึ่งเช่นโครงการพัฒนาด้านสังคมบางจังหวัด  
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพียง ๑ รายการหรือรายการหลักของโครงการ 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง  

- การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ
ด้านการศึกษา หรือด้านอื่น ๆ นอกจากเป็นเรื่องของการก่อสร้างถนนหรือด้านแหล่งน้ า เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางด้านงบประมาณ นอกจากพิจารณาตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัดไม่ตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที่หรือความต้องการของประชาชน  

- การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการหรืองบผู้ว่า CEO 
ควรมีรายละเอียดแผนงานโครงการะบุไว้เป็นรายจ่ายอื่น ซึ่งที่ผ่านมาจัดสรรให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดขนาดเล็กจ านวน ๘ ล้านบาท จังหวัดขนาดกลางจ านวน ๙ ล้านบาท จังหวัดขนาดใหญ่จ านวน  
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๑๐ ล้านบาท จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดได้งบประมาณเพ่ิมจ านวน ๔ - ๖ ล้านบาท 
ควรเพ่ิมรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๗ ประกอบการพิจารณางบประมาณ ๒๕๖๘ 
และควรสร้างสมดุลการพัฒนาด้านคมนาคม ด้านการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาระบบสาธารณสุ ข 
การพัฒนาขนส่งสาธารณะหรือการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นการ
แก้ปัญหาในพ้ืนที่แก้วิกฤติความเหลื่อมล้ า นอกจากการสร้างถนน สร้างแหล่งน้ าต่าง ๆ  

- การจัดท างบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรให้ประชาชนและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพิจารณาขอรับงบประมาณ ไม่ใช่มาจากการพิจารณางบประมาณ 
จากส่วนกลาง และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพ่ือพัฒนา 
และแก้ปัญหาในพ้ืนที่อย่างไร และควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณใหม่ให้สอดคล้อง  
กับความต้องการงบประมาณของประชาชน  

- การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรปรับปรุงการขอรับงบประมาณของ
โครงการวงเงินต่ ากว่าจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ แต่ละจังหวัดมีจ านวนถึง ๔๐ - ๕๐ โครงการ 
มีเจตนาหลีกเลี่ยงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๒ ส่อเจตนาไม่สุจริต ควรขอรับ
งบประมาณแต่ละโครงการที่มีวงเงินไม่เกินจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในจ านวน ๕ - ๑๐ โครงการ  
ต่อหนึ่งจังหวัดเท่านั้น  

- ส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรให้ค าปรึกษา
และแนะน าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่  
และการเตรียมความพร้อมของโครงการการขอรับงบประมาณในพ้ืนที่อย่างไร  

 
  ภาคเหนือ        
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๑  ๑,๓๑๑,๑๐๖,๑๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๒  ๑,๒๖๒,๕๕๒,๐๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๑  ๑,๔๙๗,๙๐๒,๖๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒  ๑,๑๕๒,๒๐๙,๔๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดท าแนวกันไฟกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ในเขตพ้ืนที่

ของกรมป่าไม้หรือว่ากรมอุทยานฯ ประสบปัญหาการขออนุญาตต่อคณะกรรมการของกรมอุทยานฯ 
ก่อนด าเนินงาน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถด าเนินทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงท าการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงรายมีแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดเหตุผลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงรายไม่ประกาศพ้ืนที่ประสบ
ภัยพิบัติปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในต้นปีที่ผ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัย
พิบัติปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณโครงการจัดงาน (งบ Event) จังหวัดเชียงใหม่อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งให้กับประชาชนที่มีความสนใจ 

วงเงิน ๑๖ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการรับซื้อล าไยรองรับตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ  

วงเงิน ๓.๕ ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการก่อสร้างระบบเครือข่ายคมนาคมบริเวณพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางและเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจังหวัดเชียงราย ชี้แจงว่า รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของจังหวัดเชียงราย  

ไม่พบรายการดังกล่าว การก่อสร้างแนวกันไฟได้มอบหมายให้หน่วยอนุรักษ์ป่าไม้ด าเนินการในพ้ืนที่ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ และไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติ ในพ้ืนที่เนื่องจากได้จัดตั้งศูนย์บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข รองรับการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 
ปัญหาดังกล่าวไมไ่ดเ้กิดขึ้นในจังหวดัหรือในกลุ่มจังหวดัหรือพื้นที่ภาคเหนอือย่างเดยีว แต่เกิดผลกระทบ
ทั้งหมดในภูมิภาค ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับ เช่น ห้องเรียนปลอดฝุ่น 
เครื่องดูดควัน เครื่องกรองอากาศ ด าเนินการแยกประเภทผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปาะบาง รองรับการเป็น
เมืองหลักด้านการขนส่งโลจิสติกส์ในอนาคต และเป็นเมืองสุขภาพ และผลจากการบังคับใช้กฎหมาย 
รณรงค์ไม่เผาสามารถลดจุดความร้อนในพื้นที่ ร้อยละ ๗๔ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

- ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า งบประมาณอีเว้นท์ (Event) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดงาน
จ านวนสองงาน คือ การจัดงานไม้ดอก ไม้ประดับ และงานสงกรานต์รวมวงเงินงบประมาณ จ านวน  
๔.๕ ล้านบาท และโครงการสร้างการรับรู้ในการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเทศกาลระดับโลก 
รวมถึงโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์วงเงินงบประมาณรวมวงเงินงบประมาณ จ านวน 
๑๐.๔๒ ล้านบาท เตรียมความพร้อมเชิญชวนหน่วยงานที่เป็นงานระดับนานาชาติเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
บูรณาการร่วมกันของภาคราชการและในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ พัฒนายกระดับการเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตร
เชิงนวัตกรรม 

- ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการท าแนวกันไฟ 
ในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า 

- ผู้แทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนด าเนินการตามยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่น มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชน ถอดบทเรียนเตรียมแผนเผชิญกับสถานการณ์ในปี
ต่อไป ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านพ้ืนที่ เผาไหม้ปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ พ้ืนที่ เผาไหม้ทั้งสิ้น 
๑,๗๐๐,๐๐๐ ไร่ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สูญเสียพ้ืนที่เผาไหม้จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ลดลงร้อยละ ๕๘ 
คุณภาพอากาศปี ๒๕๖๖ สามารถเกินเกณฑ์มาตรฐานในเหตุการณ์ทั้งปีตั้งแต่ต้นปีถึงพฤษภาคม  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๐๒ วัน แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดลงมาเหลือเพียง ๘๒ วัน ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ 
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ฝุ่น PM 2.5 เป็นช่วงที่ค่าเกณฑ์มาตรฐาน มาจากการเผาไหม้ของประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
จึงไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติ 
 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                               
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑    ๑,๔๔๒,๔๔๓,๕๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒    ๙๔๙,๕๗๗,๔๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง    ๑,๔๓๘,๒๙๕,๑๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    ๑,๕๖๐,๘๓๒,๑๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒     ๑,๓๗๔,๒๐๔,๖๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร  ร้อยละ ๗  

เป็นอันดับสุดท้ายของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดบึงกาฬสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๖  
เพราะสาเหตุใด   

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมอาชีพช่างท าเทียน และช่างแกะสลักหลักสูตร 
วิชาแกะสลักเทียนแบบเป็นรูปธรรม ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีและการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับจัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันน้ าท่วมบริเวณ  
แม่น้ าโขง ชี มูล และแม่น้ าชี ควรให้มีแผนงานที่เป็นรูปธรรม อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการก่อสร้างเขื่อนภูงอยของประเทศลาว  
ห่างจากเขื่อนปากมูลประเทศไทย ประมาณ ๖๐ ถึง ๗๐ กิโลเมตร อย่างไร เพ่ือป้องกันผลกระทบ 
จากปัญหาการงดการปล่อยน้ าหรือการปล่อยน้ าจ านวนมากจากเขื่อนต่อไป 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้ว่าราชการจังหวดัมุกดาหาร ชี้แจงว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในป ี๒๕๖๗ ได้รับงบประมาณ 

๑๙๐ ล้านบาทแบ่งเป็นงบลงทุนจ านวน ๑๕๒ ล้านบาท งบรายจ่ายประจ า ๓๗ ล้านบาท มีการใช้
งบประมาณน้อยโดยงบส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนจึงมีการรอด าเนินโครงการซึ่งอยู่ระหว่างรอท าสัญญา  
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กับผู้รับจ้างท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า และคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เป็นไปตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการก ากับควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ชี้แจงว่า โครงการของจังหวัดที่ทั้งหมดจ านวน ๙ โครงการ  
๑๖๙ ล้านบาท ด าเนินการเบิกจ่าย ๑๖๒ ล้านบาท ร้อยละ ๙๖.๓๕ ผลการด าเนินการมีมาตรการ
ด าเนินการรับทราบการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ซักซ้อมความเข้าใจกับการด าเนินงานและวางแผน
งานในรายไตรมาส และมีการมอบอ านาจให้หน่วยงานด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแบบมี
เงื่อนไขเพ่ือให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันที โดยมีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรขอรับงบประมาณส าหรับโครงการ 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามความเป็นจริง ไม่ใช่ระบุว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวไปท า
ถนนให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือส่งเสริมด้านการเกษตร ด้วยการท าถนนเพ่ือให้เกษตรกรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรไปจ าหน่ายได้ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

- จังหวัดและกลุม่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ควรจัดล าดับความส าคญัของปญัหาในพืน้ที่
หรือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ถนนแต่ละเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบช ารุด
และเสียหายจ านวนมากและเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการสัญจรจ านวนมาก ควรได้รับการซ่อมแซม
เป็นล าดับแรก  

- การจัดสรรงบประมาณของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจัดสรรงบประมาณ CEO 
เกี่ยวกับโครงการด้านการศึกษา หรือด้านอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นอกจากเรื่องของการ
ก่อสร้างถนนหรือด้านแหล่งน้ า และการกระจายงบประมาณไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ให้งบประมาณกระจุก
ตัวเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางด้านงบประมาณ สามารถตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่หรือความ
ต้องการของประชาชน  

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ควรมีการติดตาม การประเมินผล 
การบริหารงบประมาณ และควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา (จีโอพาร์ค) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี และจังหวัดต้องให้ความรู้  
กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องธรณีวิทยา และการท่องเที่ยวสถานที่โบราณวัตถุ เช่น ประสาทหินพิมาย 
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปกร หรืองานแห่เทียนเข้าพรรษา
ของจังหวัดอุบลราชธานี ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน และควรจัดสรรงบประมาณผู้ว่าราชการ CEO 
เกี่ยวกับโครงการด้านการศึกษา หรือด้านอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นอกจากเรื่องของการ
ก่อสร้างถนนหรือด้านแหล่งน้ า  

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจัดสรรงบประมาณผู้ว่าราชการ CEO 
สร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับฝีมือทักษะแรงงาน บูรณาการร่วมกับกรมจัดหางาน สถาบันทาง
การศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว).  หรือกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชนต่อไป  

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจัดท างบยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด วัตถุประสงค์กิจกรรมและชื่อของโครงการ ควรมีความเชื่อมโยงแต่ละโครงการระบุถึงลักษณะ
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ของโครงการว่าเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แต่งบประมาณส่วนใหญ่ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดในแต่ละด้านน าไปใช้ในการก่อสร้างถนนและสะพาน ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางอ้อม ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

- งบประมาณของกลุ่มจังหวัดยังคงจัดสรรงบประมาณแบบต่างคนต่างท า งบประมาณของกลุ่ม 
กล่าวคือเป็นการจัดสรรงบประมาณไปใช้เฉพาะจังหวัดของตนเองภายในกลุ่มไม่ได้ตอบวัตถุประสงค์
ของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดที่ต้องสะท้อนถึงการพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์ หรือเกิดประโยชน์
ร่วมกันในกลุ่มจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ควรต้องเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ของสมาชิกภายใน
กลุ่มเป้าหมายพัฒนากลุ่มจังหวัด ควรได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างน้อยสองจังหวัดภายในกลุ่ม  

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรพิจารณาทบทวนการก าหนดตัวชี้วัด 
ให้สามารถวัดและสะท้อนผลลัพธ์อย่างชัดเจนและมีความครอบคลุมมากขึ้น  

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรรอหน่วยรับงบประมาณซึ่งเป็น
หน่วยงานฟังก์ชั่นในพื้นที่ เช่น กรมทางหลวงชนบทหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถด าเนินการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือลดปัญหาในพ้ืนที่  
ทับซ้อนในกรณีมีข้อพิพาทท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  

- การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีงบพัฒนา
จังหวัดเป็นการก่อสร้างถนนหรือสะพาน พบว่าน างบประมาณไปให้กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวง
ชนบทเป็นผู้ด าเนินการ กับงบฟังก์ชั่นของกรมทางหลวงที่เป็นหน่วยงานโดยตรงเป็นผู้ด าเนินการ  
และกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณบูรณาการรวมกันเป็นจ านวนแสนกว่าล้าน
บาท จึงมีลักษณะซ้ าซ้อนของงบประมาณและไม่เหมาะสมในการน างบพัฒนาจังหวัดไปซ้ าซ้อนกับงบ
ฟังก์ชั่น ดังนั้น ควรให้กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้าง  

- การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมจัดท างบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในเรื่องของการรับ
มอบทรัพย์สินแล้วเข้าดูแลรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการดูแล เช่น การเจาะบ่อน้ า
บาดาล ประสบปัญหาในการดูแลหลังส่งมอบ และกรณีงบประมาณบูรณาการ ควรมีมิติพ้ืนที่มีส่วน
ร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงบประมาณ ควรมีหนังสือเวียนแจ้ง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ว่าสามารถขอรับงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามแบบฟอร์ม จ.๒ 
จ.๓ บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัด สามารถตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่และเกิดความคุ้มค่า
ของงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- การจัดท างบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ควรได้รับ
งบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน เนื่องจาก 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการโดยตรง ยกเว้นมีเหตุผลและความจ าเป็นต้องเป็นผู้ด าเนินการ  
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
  - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายเอียด การจัดสรรงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีงบพัฒนาจังหวัดกับงบฟังก์ชั่นของกรม 
ทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ที่เป็นหน่วยงานโดยตรงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างถนน มีลักษณะ
ซ้ าซ้อนงบประมาณระหว่าง ๒ รายการดังกล่าว และแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 
 
  ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน     
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ๑,๖๓๕,๒๒๗,๙๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ๑,๔๘๗,๗๑๖,๓๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน  ๑,๐๖๒,๘๙๓,๐๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในโครงการเชื่อมระหว่างจังหวัดกรณีต่างด าเนินการในแต่ละจังหวัดควรมีการด าเนินการ

ร่วมกันในทุกจังหวัด และขอให้มีการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

- สอบถามกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแปรรูปการเกษตร 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิต 
เป็นโครงการแปรรูปการประมงและเกษตรจังหวัด ซึ่งตั้งเป้าหมายการเพ่ิมช่องทางผลิตภัณฑ์ชุมชน  
โอทอป (OTOP) ขอทราบผลความคืบหนา้การด าเนินโครงการและผลสัมฤทธิ์โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
และสอบถามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติอื่น ๆ 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ยังมีการด าเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร 
- สอบถามกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กรณีมีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยขอทราบว่า  

เป็นเพราะเหตุใด และจะมีแนวทางแก้ปัญหาท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชี้แจงว่า ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๗ ในปีงบประมาณต่อไปยังมีการด าเนินโครงการ 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต้องด าเนินการเรื่องผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ดังนั้น การส่งเสริม 
ให้ประชาชนจ าหน่ายสินค้าเป็นการกระจายสินค้าผลักดันการท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนิน
โครงการต่อไป และในส่วนเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน แสงสว่าง ในความเชื่อมโยง  
การด าเนินการของหลายจังหวัดในการเดินทางเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในการท่องเที่ยว  
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ในการแก้ไขความเดือดร้อนยังมีความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ โดยมีการหารือร่วมกันในการ
ด าเนินการปรับปรุงทางหลวงและทางหลวงชนบท 

ส่วนประเด็นเรื่องความคืบหน้าโครงการศูนย์พักพิงสุนัขได้ด าเนินในระยะที่ ๒ ยังมีความ 
ไม่พร้อมในการด าเนินการหลายด้านในพ้ืนที่ โดยจะด าเนินการให้รอบคอบในปีงบประมาณต่อไป  
และในโครงการยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ ามัน ได้มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ ามัน ซึ่งผลการวิจัย 
ได้พัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเผยแพร่งานวิจัยต่างๆให้กับประชาชนเพ่ือพัฒนา
ราคาปาล์มน้ ามันให้ดีขึ้น 

- ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ชี้แจงว่า เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเวลาและประสบกับช่วงฤดูมรสุมประกอบกับการหาผู้รับจ้างที่ค่อนข้างยากท าให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรจัดสรรงบประมาณกระจายงบประมาณของจังหวัดให้เท่าเทียมทั่วถึง โดยพิจารณา 

ความเดือดร้อนตามพื้นที่ และควรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งในทุกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และในการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ทะเลสาบจังหวัดสงขลาควรบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัดเพ่ือปกป้องทะเลสาบสงขลาร่วมกัน รวมถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางด าควรบูรณาการ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร 

- ควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเป็นธรรมตามล าดับความส าคัญของจังหวัดโดยพิจารณา
เรียงล าดับจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายล าดับก่อนและล าดับสุดท้ายและประเมินกลุ่มจังหวัดด้วย 
ว่าการด าเนินการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์แต่ละกลุ่มอย่างไร 

- ควรมีการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการตั้งโครงการ  
และชื่อของโครงการโดยเฉพาะในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแปรรูปการเกษตร โครงการส่ง เสริม
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิต 
   
  ภาคตะวันออก        
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๑  ๑,๔๓๒,๗๐๗,๗๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๒ ๑,๒๘๔,๑๙๓,๓๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ในการเติบโตของอุตสาหกรรมมีความขัดแย้ง 

ในการใช้น้ าในพ้ืนที่ ขอทราบแผนการด าเนินการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคครัวเรือน และแผนการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน และมีแผนพัฒนาขนส่งสาธารณะ  
ให้มีคุณภาพอย่างไร 
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- ในปัญหาเรื่องขยะมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรณีการด าเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชี้แจงว่า ในปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  

มีการพัฒนาลุ่มน้ าภาคตะวันออกและมีการตั้งงบประมาณโครงการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ซึ่งไม่พบปัญหาการแย่งใช้น้ าเนื่องจากระบบชลประทานของภาคตะวันออกมีอ่างเก็บน้ าใช้ร่วมกัน  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรพิจารณาด าเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ และในการจัดงาน
เทศกาลในพ้ืนที่ท่องเที่ยวควรบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวง
วัฒนธรรม 

 
  ภาคกลาง                                         
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน  ๑,๖๓๓,๑๖๕,๖๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑล  ๑,๔๖๗,๓๐๘,๘๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๑     ๙๗๙,๗๙๘,๖๐๐  บาท 
  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๒  ๑,๐๗๐,๒๖๕,๘๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอให้พิจารณางบประมาณการด าเนินโครงการที่มีรายละเอียดขัดแย้งกับชื่อโครงการ 

ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาจังหวัดสู่ เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน กิจกรรมการเป็นศูนย์กลาง 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย แต่งบประมาณเป็นการด าเนินการ 
ในการสร้างทางระบายน้ า ท าถนน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการตั้งงบประมาณเพ่ือให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์โครงการ 

- ขอให้จังหวัดกาญจนบุรีท าการประชาสัมพันธ์การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพ่ือเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มากขึ้น 

- มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ  
ทรุดโทรมให้ดีขึ้น ให้มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้มากขึ้น เพ่ิมมูลค่าเกษตรมูลค่าสูงโดยร่วม  
บูรณาการกับหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ ขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะมูลฝอย 
ในพ้ืนที่ที่เพิ่มมากขึ้น 

 
 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใ

ด ๆ
 ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง



 ๑๔  
  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเป้าหมายในการ  

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยร่วมกับจังหวัดข้างเคียง และพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ของ UNESCO ซึ่งด าเนินการแล้วเป็นระยะเวลาสองปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
และ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการขอรับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาคน  

การยกระดับฝีมือแรงงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมทั้งในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรด าเนินการร่วมกับกรมศิลปากร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดงบประมาณที่ด าเนินการพัฒนา

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการด าเนินโครงการทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง   ๘๐๕,๗๔๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
(๕) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  ๑๕๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายงบกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- แหล่งที่มาของเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการในส่วนของการบริหารการคลัง 

และบริหารจัดการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จ านวน ๔๓,๐๐๐ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน ๑๓๒,๒๐๐ ล้านบาท ขอให้ชี้แจง
ว่าเป็นการน าเงินงบประมาณมาจากส่วนใด 

- หากมีการยกเลิกโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านสภาแล้ว จะสามารถน าไปใช้ในกรณีอื่นได้หรือไม่ 

- ปัจจุบันยังไม่มีการออกมติคณะรัฐมนตรใีนการให้อ านาจหนว่ยงานใดเปน็หน่วยรับงบประมาณ
ของโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet ทั้งที่มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 
สอบถามว่ากรณีเช่นนี้จะเป็นปัญหาหรือไม่ และหากมีหน่วยรับงบประมาณแล้ว ขอให้ชี้แจงว่าเป็นไป
ตามมติหรือกฎหมายใด 

- หากการลงทะเบียนของประชาชนจะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์และเป็นสัญญา สอบถามว่าสัญญา
ดังกล่าวคู่สัญญาแต่ละฝ่ายคือใคร และหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ระหว่างบุคคลใด  

- การเบิกเงินสดของร้านค้า สามารถขึ้นเงินได้ภายในระยะเวลากี่ปี โดยหากก าหนดให้สามารถ
ท าการเบิกได้ภายใน ๒ ปี จะส่งผลให้เกินระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี  ตามที่ก าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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- การบริหารการคลังและบริหารจัดการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน ๑๓๒,๒๐๐ ล้านบาท คืออะไร 

- สอบถามว่าจะไม่มีการใช้งบประมาณตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช่หรือไม่ 

- ใช้หลักการใดในการก าหนดระยะเวลาให้ร้านค้าสามารถเบิกเงินสดได้ภายในระยะเวลา  
สองปีครึ่ง และการก าหนดระยะเวลาเช่นนั้นดีกว่าการก าหนดระยะเวลาให้อยู่ภายในปีงบประมาณ 
ปีใดปีหนึ่งอย่างไร 

- บุคคลธรรมดาที่สามารถมาลงทะเบียนร้านค้า จ าเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่  
หรือมีทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ หรือเป็นบุคคลธรรมดาและลงทะเบียนร้านค้าได้ 

- เงื่อนไขในการเบิกเงินสดของร้านค้า สอบถามว่า ธุรกิจที่มีการด าเนนิการมากกวา่ ๒ ปี ถ้าหาก
ยื่นแบบภาษีไม่ครบ จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ในรอบที่ ๒ ใช่หรือไม่  

- เงื่อนไขในการเบิกเงินสดของร้านค้า กรณีร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ครบก าหนดยื่นแบบแสดงภาษี  
เงินได้ จะพิจารณาจากการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น สอบถามว่า พิจารณานับจากวันใด 

- การบริหารการคลังและบริหารจัดการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
สอบถามว่า มีแผนในการโอนจ่ายงบประมาณงบกลางจากรายการอื่นมาใช้ในส่วนนี้หรือไม่ และเหตุใด
จึงไม่ระบุว่ามีการโอนงบประมาณจากส่วนใดมาใช้ในโครงการนี้ 

- ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มาตรา ๔๗ ซึ่งก าหนดเรื่องการรายงานผลที่หน่วยรับ
งบประมาณต้องรายงานผลต่อสาธารณชน สอบถามปลัดกระทรวงการคลัง ว่ามีวิธีการจัดท าระบบ
รายงานผลต่อสาธารณชนอย่างไร 

- “ร้านค้าขนาดเล็ก” มีนิยามที่ชัดเจนหรือไม่ และร้านค้าที่ตั้งอยู่ ในห้างสรรพสินค้า 
อยู่ในความหมายของร้านค้าขนาดเล็กหรือไม่ 

- เสนอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นข้อยังเว้นที่ไม่ต้อง  
อยู่ใน Negative list 

- มติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้กกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ในการรับ
ลงทะเบียนด้วยหรือไม่ 

- ปัจจุบันมีการส่งหนังสือเชิญชวนให้เอกชนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือไม่ และโดยสรุป
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ 

- สอบถามกรมการค้าภายใน เกี่ยวกับหลักการในการก าหนดใหร้้านค้ารอบที่สอง รอเวลาขึ้นเงนิ
ได้ ๒ ปี และมีโอกาสในการปรับลดเวลาลงหรือไม่ 

- ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ห้ามเฉพาะส่วนที่เป็นดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (department store)  
ใช่หรือไม่ 

- ปัจจุบันมีจ านวนผู้ลงทะเบียนโครงการจ านวนกี่คน และส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ได้มีการยื่นค าขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมมายังคณะกรรมาธิการหรือไม่ เพ่ือรองรับจ านว น 
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

- สอบถามจ านวนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง กรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันเหลือจ านวนเท่าใด 
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- ประเด็นการติดตามและประเมินผล การที่หน่วยรับงบประมาณจะแจ้งรายงานการตรวจสอบ
ต่อสาธารณชนจะด าเนินการด้วยวิธีการใด  

- วันที่ท าการลงทะเบียนถือว่าเป็นการเข้าร่วมโครงการแล้วหรือไม่ 

ปลัดกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
- โครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet จะสามารถด าเนินการต่ออย่างไร ขึ้นอยู่กับ

นโยบายของรัฐบาลใหม่ ซึ่งเมื่อประเทศมีความจ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น โครงการเติมเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet จึงเป็นเพียงเครื่องมือ ซึ่งการขอรับจัดสรรงบประมาณในหมวดของ
การกระตุ้นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยหากรัฐบาลใหม่ต้องการเปลี่ยนวิธีการ  
ยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ในเชิงนโยบายต้องฟังความชัดเจนจากรัฐบาล
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

- การบริหารการคลังและบริหารจัดการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน ๑๓๒,๒๐๐ ล้านบาท ความชัดเจนอยู่ที่จ านวนประชาชน 
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อทราบจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านคุณสมบัติทั้งหมดแล้ว  
จะท าให้ทราบว่าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณอีกจ านวนเท่าใดในการด าเนินโครงการ 

- การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ นอกจากกลุ่มประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนแล้ว ยังมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ด้วย 

- ประเด็นการใช้งบประมาณตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ ๔๐ ถึง ๔๕ หรือใกล้เคียง มาตรา ๒๘ จะไม่ม ี
ความจ าเป็นต้องใช้ 

- การขอเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย Digital Wallet ขอรับไปสอบถาม
คณะกรรมการ ว่าสามารถมอบเอกสารให้แก่คณะกรรมาธิการได้หรือไม่ 

- ประเด็นหน่วยรับงบประมาณ ชี้แจงว่า ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
และยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งในเบื้องต้นหน่วยรับงบประมาณ คือ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนั้น จึงยังไม่มีหน่วยรับ
งบประมาณในขณะนี้ และเมื่อเริ่มด าเนินโครงการแล้ว หน่วยรับงบประมาณจึงจะเบิกเงินเพ่ือน าไปจ่าย 

- ประเด็นการเบิกเงินสดของร้านค้ารอบที่สอง ต้องเบิกภายในระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับว่า 
เป็นการใช้งบประมาณส่วนใด กล่าวคือ หากเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๗  
จะสามารถผูกพันไปได้อีก ๖ เดือน + ๖ เดือน ดังนั้น การเบิกเงินสดต้องแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  
แต่หากมีการใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว 
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยวันที่เริ่มโครงการน่าจะมีความชัดเจน 

- ประเด็นการบริหารจัดการงบประมาณ อาจเกิดขึ้นจากหลายกรณี โดยจะดึงงบประมาณ 
จากส่วนใดเป็นจ านวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

- ประเด็นการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน แต่จะได้รับสิทธิในการเข้าร่ วมโครงการ
หรือไม่ จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไข ส าหรับพระภิกษุและสามเณร สามารถลงทะเบียน 
ได้เช่นกัน 
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ผู้แทนจากส านักงบประมาณ ตอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
- การบริหารการคลังและบริหารจัดการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

มีวิธีการด าเนินการหลายวิธี เช่น การปรับลดงบประมาณที่ไม่จ าเป็นตามสถานการณ์และเวลาที่เกิดขึ้น 
หรืองบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ หรืองบกลางรายการเงินส ารองจ่าย  
เพ่ือกรณีฉุกเฉินจ าเป็น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ตั้งไว้จ านวน ๙๕,๓๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ ได้ก าหนดว่า กรณีงบกลางรายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินจ าเป็นไม่เพียงพอ อาจสามารถใช้จากเงินทุนส ารองจ่าย ซึ่งกฎหมายก าหนด
ไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ไปจ่ายได้กรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
แผ่นดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก 

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ สามารถใช้กับ
โครงการอื่นได้หรือไม่ ชี้แจงว่า หลักการใช้เงินคือ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
พ.ศ. ๒๕๖๗ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการ
ประกาศใช้บังคับ ส านักงบประมาณจะออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยอ้างอิง
หลักการจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินจ าเป็น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เช่น เงื่อนไขการขอรับจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณ การโอน หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น หากโครงการที่จะขอรับการ
จัดสรรงบกลางรายการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบ ก็สามารถขอรับจัดสรรงบกลาง
รายการดังกล่าวได้ 

- ประเด็นมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ชี้แจงว่า ในมาตรา ๔๖ 
ได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง  
การใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับมาตรา ๔๗ ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีการติดตาม 
และประเมินผลดังกล่าว และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน อีกทั้ง มาตรา ๔๘ ได้ก าหนดว่า ในกรณี 
ที่มีการประเมินผลของหน่วยรับงบประมาณใดที่ ไม่ ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้ วัดที่ก าหนด  
ให้ผู้อ านวยการจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับ  
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเพ่ือทราบ ในกรณี 
ที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการรายงาน  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควร 
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เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้บังคับ หน่วยรับ
งบประมาณต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือขอความเห็นชอบแผน  
ต่อส านักงบประมาณ และบันทึกข้อมูลลงระบบ โดยส านักงบประมาณจะรายงานผลการปฏิบัติงาน  
และผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ ข้อ ๓๔ ประกอบกับเมื่อสิ้นไตรมาส หน่วยรับงบประมาณจะต้องรายงานผลที่สิ้นสุดทั้งปี 
ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณภายใน ๔๕ วัน เพ่ือรวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน ๙๐ วัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยส านักงบประมาณจะรายงานเฉพาะผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน ๑๕๒,๗๐๐ ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามการประเมินผลโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายโครงการที่จะด าเนินการตามอ านาจที่ก าหนดไว้ของคณะกรรมการ 

ผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ตอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
- ประเด็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้า ที่ก าหนดว่าร้านค้าที่จะสามารถถอนเงินสดได้ต้องเป็นร้านค้า 

ที่อยู่ในระบบภาษี ชี้แจงว่า เนื่องจากต้องการตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายว่ามีการใช้จ่ายจริง 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการใช้ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีจะสามารถท าให้ติดตามได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง บุคคลธรรมดาที่มีประวัติหรือฐานข้อมูลในการยื่นภาษีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

- ร้านค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเป็นร้านค้าที่อยู่ในรอบแรก 
ซึ่งรับช าระจากประชาชนแล้ว ต้องน าไปใช้จ่ายต่อกับร้านค้ารอบที่สอง 

ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ตอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
- ประเด็นร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ชี้แจงว่า บุคคลธรรมดาที่เป็นหาบเร่ไม่มีทะเบียน

พาณิชย์ หรือกลุ่มเกษตรกร ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
- ประเด็น Negative list กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ ชี้แจงว่า กระทรวงพาณิชย์ 

อยู่ระหว่างการหารือเพ่ือปรับปรุง Negative list โดยเฉพาะกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ 
และอาวุธ กระสุนปืน และวัตถุระเบิด 

- ความหมายของ “ร้านค้าขนาดเล็ก” รวมถึง ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ไม่รวมห้างสรรพสินค้า 
ห้างค้าปลีก ห้างค้าส่งขนาดใหญ่ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ดังนั้น เซเว่น อีเลฟเว่น  (7-Eleven) 
ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ห้าง ศูนย์อาหารในห้าง และร้านค้าในปั๊มน้ ามัน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด 

- ประเด็นร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ในต่างจังหวัดที่เป็นร้านค้าขนาดเล็ก  สามารถเข้าร่วม
โครงการได้เช่นเดียวกัน 

- ร้านค้าที่เช่าอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งมิใช่ส่วนของดีพาร์ทเมนท์สโตร์  (department store)  
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด 

ผู้แทนจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ 
ดังนี้ 

- ประเด็นระบบการช าระเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จ โดยเมื่อ
กระบวนการเสร็จสิ้น จะน าส่งเอกสารให้แก่คณะกรรมาธิการได้ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ
ประกาศที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การก าหนดระยะเวลาที่ร้านค้าจะเบิกเงินสด ควรมีการปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการ

ทางการคลัง โดยลดระยะเวลาในการให้ร้านค้าเบิกเงินสด  
- การก าหนดเงื่อนไขของโครงการมีแนวโน้มท าให้เงินไหลไปยังร้านค้าปลีกเพ่ิมขึ้น และมีโอกาส

ที่จะเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เสนอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดค้าปลีกที่มีการ
กระจุกตัวสูง และให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลระหว่าง
โครงการ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรม และจะมีหน่วยงานใด  
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

- เสนอให้มีการทบทวน Negative list โดยพิจารณาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการผลิตภายในประเทศ 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตถดถอยในประเทศไทย 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 

Digital Wallet 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายงานการประชุม และชวเลขการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ  

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Digital Wallet ทั้งหมด 
๒. สถิติผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา ๔๐ (๘) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓. สถิติผู้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔. สถิติผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นจ านวนราย ในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๕. สถิติผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา ๔๐ (๘) ใหม่ เป็นปีแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๖. สถิติผู้ยื่นจดภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารหนังสือเชิญชวนให้เอกชนที่ต้องจัดซื้อจัด
จ้าง ในโครงการ Digital Wallet 

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายการค าของบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
กรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียด 

 
มาตรา ๒๐ กระทรวงมหาดไทย  
กรมการปกครอง    ๙,๗๒๕,๖๑๐,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการปกครองในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ หน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น  

ในการปราบปรามปัญหาหนี้นอกระบบหรือไม่ อย่างไร 
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- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางที่จะให้ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หรือไม่ อย่างไร  

- กรณีที่มีการก าหนดนโยบายร่วมกันของภาพรวมระดับกระทรวงลงมาเกี่ยวกับการจัดท าแผน
หรือโครงการต่าง ๆ หน่วยงานควรให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีระยะเวลาการด าเนินการจัดท าเพิ่มขึ้น 

- กรณีการเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
การเดินทางหรือไม่อย่างไร   

- กรณีที่ประธานแม่บ้านด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดงานของแต่ละพ้ืนที่ โดยผู้ที่เป็นประธาน
แม่บ้านจะไม่มีค่าตอบแทน ขอทราบว่าหน่วยงานงานมีแนวทางการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องนี้
อย่างไร  

- กรณีการมอบอาวุธปืนรางวัลให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ซึ่งก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
บางท่านอาจได้รับรางวัลเป็นอาวุธปืนซ้ าซ้อน ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการให้รางวัลกับก านัน
และผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบอาวุธปืนรางวัลแล้วเปลี่ยนเป็นรางวัลอย่างอื่นได้หรือไม่ อย่างไร 

- กรณีโครงการเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบให้กับท้องถิ่น ขอทราบว่า  
ในปัจจุบันมีโครงการที่ติดปัญหาเกี่ยวกับส่งมอบให้กับท้องถิ่นนอกเหนือจากโครงการเสาไฟฟ้า 
โซล่าเซลล์หรือไม่ อย่างไร และโครงการที่หน่วยงานมีแผนที่จะด าเนินการส่งมอบให้กับท้องถิ่น
หน่วยงานมีการเชิญท้องถิ่นเข้าไปรับทราบหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบหน่วยงานมีการวางแนวทางส าหรับการพัฒนากรมการปกครองอย่างไร   
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการ  

ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างไร  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร 
- ขอทราบว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นจ านวน

มากน้อยเพียงใด และมีวิธีการด าเนินงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างไร 
- ขอสอบถามว่ากรณีที่หมู่บ้านอยู่ติดกับเขตอ าเภอเมือง เมื่อความเจริญเกิดขึ้นหมู่บ้านที่อยู่  

ในเขตอ าเภอเมืองต้องการมาอยู่ในเขตเทศบาลที่พร้อมจะขยายเขตพ้ืนที่ให้ หากอยู่กันคนละอ าเภอ
หน่วยงานมีวิธีการด าเนินการอย่างไร หากด าเนินการไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไร 

- สวัสดิการของก านันและผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างน้อย เสนอให้จัดสรรงบประมาณให้แก่ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นเบี้ยเลี้ยงหรือเงินในการออกตรวจตรา รวมทั้ง การสมทบเงินฌาปนกิจ 

- สนับสนุนการตั้งงบประมาณเพ่ือตรวจ DNA ส าหรับกลุ่มคนชาติพันธุ์ เพ่ือช่วยในการพิสูจน์
สิทธิสัญชาติ 

- การโอนสัญชาติ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการต้องการโอนสัญชาติ 
คือ ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ซึ่งหน่วยงานต้องท าให้การโอนสัญชาติเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็น
การแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ สอบถามว่า 
กระบวนการโอนสัญชาติมีกรอบระยะเวลาการด าเนินการหรือไม่  และควรมีการสื่อสารให้ประชาชน
เข้าใจเพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด 

- การเสนอแนวคิดโซนนิ่ง (zoning) ผู้มีปัญหาทางจิต หรือคลุ้มคลั่งเนื่องจากยาเสพติด 
หน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการในประเด็นดังกล่าวอย่างไร 
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- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายระดับอ าเภอและท้องที่ จ านวน ๘๗๘ ล้านบาท 
อ าเภอละ ๑ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าไม่เพียงพอ สอบถามว่า ในทางปฏิบัติที่มาของงบประมาณที่ใช้ใน 
ที่ว่าการอ าเภอ มีแหล่งเงินจากที่ใดบ้าง และในแต่ละที่ว่าการอ าเภอใช้งบประมาณต่อปีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยไม่รวมถึงงบบุคลากร 

- สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืน ที่หน่วยงานมีการเสนอ
แก้ไข และมีการแก้ไขในประเด็นสาระส าคัญอะไร 

- สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายประเด็นการนิรโทษกรรมปืนเถื่อน 
- พระราชบัญญัติสถานบริการ สอบถามว่า หน่วยงานมีนโยบายที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ฉบับดังกล่าว ในประเด็นการก ากับดูและ และประเด็นการจัดโซนนิ่ง (zoning) หรือไม่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานมีความหลากหลายและใกล้ชิดประชาชน ซึ่งการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนเท่า ใด  
พร้อมทั้งต้องเป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนพ้ืนที่ของตนให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงาน  
ได้สร้างขวัญและก าลังใจโดยเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ทั้งหมด ส่วนการเบิกค่าเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการในส่วนนี้สามารถเบิกได้ แต่การให้เพ่ิมงบในส่วนนี้เพ่ือบริหารจัดการเองตามที่
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะต้องกลับไปพิจารณาในรายละเอียดว่าจะสามารถด าเนินการได้มากน้อย
เพียงใด 

- กรณีสวัสดิการค่าฌาปนกิจ หน่วยงานได้สอบถามความคิดเห็นและได้รับการรับรองจากก านนั 
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ  

- กรณีเรื่องของสัญชาติ หน่วยงานได้ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ขณะในเรื่องของสัญชาติได้ผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติและอยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี 
ที่รักษาการ การด าเนินการดังกล่าวเป็นการลดระยะเวลาการขอสัญชาติของชนกลุ่มน้อย ซึ่งจากเดิม
ต้องใช้ระยะเวลาในการขอสัญชาติ จ านวน ๑๘๐ วัน ให้ลดลงคงเหลือ จ านวน ๕ วัน ส่วนคนต่างด้าว 
ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ตอ้งใช้ระยะเวลาในการขอสัญชาติ จ านวน ๒๗๐ วัน ให้ลดลงคงเหลอื 
จ านวน ๕ วัน โดยมีหลักเกณฑ์ให้ก่อนแล้วถอนที่หลัง เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทย 
มาอย่างยาวนานต้องรับรองตนเอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังจะด าเนินถอนสัญชาติทันที  

- กรณีปัญหาเกี่ยวกับการคุมประพฤติและปัญหายาเสพติด ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการก าหนด
นโยบายให้นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการส ารวจตรวจสอบทุกหมู่บ้าน พร้อมกับมีโต๊ะข่าว  
ที่เป็นชั้นความลับ ขณะนี้หน่วยงานมีจ านวนตัวเลขของผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพ และผู้ป่วยจิตเวช  
ของทุกพื้นที่ อันจะน าไปสู่การจับกุม การควบคุม และการบ าบัด ต่อไป  

- ปัจจุบันหน่วยงานมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองพ่ีน้องประชาชน แต่ความยั่งยืนจะเกิดขึ้น 
ได้ต่อเมื่อได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐและการขบัเคลื่อนจากภาคเอกชน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญทีส่ดุ
ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนทุกพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ที่ส่งผ่านมายังกระทรวงมหาดไทย เช่น ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิด
การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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- กรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน อยู่ในระหว่างการขออนุมัติในหลักการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ๑. จัดเก็บอัตลักษณ์ปืนทุกกระบอก ๒. ปืนที่ไม่
ถูกกฎหมายให้สามารถมาแสดงและจะด าเนินการอภัยโทษให้ การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ทราบ
จ านวนปืนที่ไม่มีทะเบียนทั้งหมด 

- กรณีพระราชบัญญัติสถานบริการ ที่ผ่านมาการเปิดสถานบริการมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน 
มีรายได้ แต่การเปิดสถานบริการถึงตีสี่ภายใน ๑ เดือน เพ่ือต้อนรับปีใหม่ หน่วยงานต้องมีการสอบถาม
ประชามติ พร้อมทั้งต้องน าเรื่องเขา้สู่คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตร ีอย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ได้ด าเนินการเข้มงวดกับสถานบริการ การจัดระเบียบสังคม ห้ามพกพาอาวุธปืน การค้ามนุษย์  

- กรณีการแยกหมู่บ้านต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ 
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีข้อสอบถามจากกรณีดังกล่าวขออนุญาตรับข้อมูลเพ่ือไป
ด าเนินการตรวจสอบว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งท างานตอบสนองทางราชการได้เป็นอย่างดี พบว่าเงินค่าตอบแทน  

มีจ านวนน้อยมาก และไม่มีสวัสดิการใด ๆ เสนอแนะให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีการ
พิจารณาเพ่ิมอัตราพนักงานราชการหรือข้าราชการของกรมการปกครอง เพ่ือให้ลูกจ้า งเหมาบริการ
เปลี่ยนเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการแยกหมู่บ้านของแต่ละจังหวัดในแต่ละปีสามารถด าเนินการได้เป็น

จ านวนเท่าไร และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร  
๒. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกบัตรประชาชนให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบันมีจ านวนคงเหลือ

เป็นจ านวนเท่าไหร่ และหน่วยงานมีแผนการด าเนินการให้กับกลุ่มเหล่านี้อย่างไร 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดกฎหมายที่ให้อ านาจนายอ าเภอมีกฎหมายฉบับใดบ้าง 
๒. ขอรายละเอียดคณะกรรมการที่ให้นายอ าเภอเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง มีคณะกรรมการ

ใดบ้าง 
๓. ขอรายละเอียดการวัดประเมินผล KPI ของนายอ าเภอ    
 
กรมการพัฒนาชุมชน    ๒,๔๗๗,๕๕๕,๘๐๐  บาท 
กรมการพัฒนาชุมชน  
ส าหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   ๗๙๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการพัฒนาชุมชนในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
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ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เมื่อพิจารณาการจัดท าของบประมาณหน่วยงานมีการของบประมาณเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ข้อมูลทุก ๆ ปี ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานหรือไม่ 
อย่างไร เนื่องจากการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 

- กรณีที่หน่วยงานให้กลุ่มแม่บ้านสามารถกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัจจุบันมีหนี้เสีย
มากน้อยเพียงใด 

- เมื่อพิจารณาขอค ารับจัดสรรงบประมาณหน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ ขอทราบว่าศูนย์เรียนรู้ที่ก าลังก่อสร้างขึ้นสามารถรองรับประชาชนที่จะเข้าไปที่ศูนย์ได้สูงสุด
จ านวนกี่คน และศูนย์เรียนรู้ที่ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมีจ านวนทั้งหมดกี่แห่ง  

- กรณีที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับสมาชิกของกองทุน 
แต่มิได้น างบประมาณดังกล่าวไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ขอทราบว่าหน่วยงาน  
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณจากกองทุน  
พัฒนาบทบาทสตรีที่ไม่ได้น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างไร 

- เสนอแนะว่าการจัดงานเปดิรา้นควรท าให้ประชาชนเข้าถึงไดโ้ดยง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่ หรือร้านค้าขนาดเล็กได้รับทราบและเข้าถึงโครงการที่หน่วยงานได้จัดขึ้น 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณี OTOP เป็นการพัฒนาภายใต้แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การจัดงาน OTOP แบ่ง

ออกกเป็นหลายระดับ เช่น การจัดงาน OTOP ระดับประเทศปีละ ๓ ครั้ง การจัดงาน OTOP  
ตามศูนย์การค้าในกรุงเทพและปริมณฑลปีละ ๔ ครั้ง การจัดงาน OTOP ตามภูมิภาคปีละ ๔ ครั้ง  
การจัดงาน OTOP ที่หน่วยงานร่วมกับเครือข่าย OTOP ที่เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการในระดับประชาชน  
ระดับภาค ระดับจังหวัดปีละ ๑๐ ครั้ง การร่วมกับภาคเีครอืข่ายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงตา่งประเทศ 
โครงการศิลปาชีพ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๗๔๐ ล้านบาท สามารถสร้างรายได้จาก
สิ น ค้ า แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน ร วม  ๓๐๙ ,๐๑๒  ล้ า นบ าท  ปี  ๒๕๖๗  ไ ด้ รั บ งบ ประมาณ  
จ านวน ๙๗๒ สามารถสร้างรายได้จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนถึงปัจจุบัน รวม ๒๘๑,๗๔๓  
ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจนถึงสิ้นปีตามแผนจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  
อย่างไรก็ตาม การจัดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP มีสมาชิกมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน/กลุ่ม ผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย ของใช้ เครื่องตกแต่งบ้าน สมุนไพร จ านวน ๒๓๕,๘๕๙ ผลิตภัณฑ์ 
และมีแนวโน้มที่จะสูงขี้นอย่างต่อเนื่อง  

- กรณีการส่งเสริม ปัจจุบันหน่วยงานไม่ได้มีการอนุมัติให้มีการผลิตสินค้า แต่มุ่งที่จะส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในลักษณะเครือข่าย งบประมาณส่วนใหญ่ของหน่วยงาน คือ การใช้เพ่ือสร้าง
โอกาสในการรวมกลุ่มของประชาชน ซึ่งการสร้างกลไกในการรวมกลุ่มจะเป็นในเชิงพ้ืนที่ที่เรียกว่า  
ศูนย์พัฒนาชุมชน จ านวน ๑๑ แห่ง สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าปีละ ๓,๕๐๐ คน 
ประกอบด้วยห้องประชุมอบรมสัมมนา พ้ืนที่พัก พ้ืนที่ทดลองต้นแบบการรวมกลุ่ม การฝึกอาชีพ  
การถ่ายเทองค์ความรู้เชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าให้หน่วยงานมีงบก่อสร้างเพียงบางส่วน ซึ่งในปี ๒๕๖๘  
มีการขอรับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างศูนย์ลงในบางพ้ืนที่ จ านวน ๓ แห่ง เป็นการด าเนินการสืบเนื่อง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา  
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- กรณีการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 
ต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนข้อมูล โดยหน่วยงานได้ร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานหลักที่มีความเกี่ ยวข้อง เช่น กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมาสะสางข้อมูล จปฐ. และข้อมูล 
กชช. 2ค ว่าควรจัดเก็บข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมหรือลดข้อมูล ต่อมากระบวนการหรือเครื่องมือในการจัดเก็บ
ที่สามารถท าให้ลดต้นทุนและส่งมอบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

- กรณีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัจจุบันมีการผิดนัดช าระหนี้  ร้อยละ ๑๖ ของกองทุน  
และยังมีกระบวนการติดตามและทวงถามหนี้ จึงไม่สามารถตีความว่าเป็นหนี้เสีย ส่วนการกู้เงิน  
ของกองทุนเพ่ือน าไปใช้ไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ หน่วยงานพยายามติดตามทวงถามหนี้กรณีที่มีการน าเงนิ
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และหากยังสามารถคืนเงินได้หน่วยงานขอรับเงินคืนก่อน อย่างไรก็ตาม  
กองทุนด าเนินงานกลุ่มคนสตรีที่ขาดโอกาส สามารถเข้าถึงต้นทุนและแหล่งทุนในราคาที่ถูก สุดท้าย  
หากการติดตามทวงถามมีปัญหาหน่วยงานจะด าเนินการฟ้องร้องคดี โดยในอนาคตหน่วยงาน  
มีเป้าหมายที่จะลดปัญหาเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้ในภาพรวมของแต่ละจังหวัดไม่เกิน ร้อยละ ๑๐  

- ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่มีรายได้และไม่ได้มีการจัดเก็บดอกเบี้ย แต่รายได้ที่เกิด
จากประชาชนและกลุ่มที่เราปล่อยให้ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี ๒๕๖๖ จากการส ารวจพบว่า
สมาชิกกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนเงินของกองทุนหมุนเวียนจากกองทุน จ านวน ๔,๘๑๗ โครงการ 
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมและกลับมาช าระหนี้ได้ จ านวน ๔,๖๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓  
ของโครงการทั้งหมด และสามารถสร้างรายได้ต่อคนเฉลี่ยคนละ ๖,๗๒๗ บาท หรือ ๘๐,๗๒๔ บาทต่อ
คนต่อปี การด าเนินการเร่งรัดติดตามทวงถามหนี้ของกองทุนเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่ม 
คนถัดไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นอกจากนั้น ทางรัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายผ่านมายัง
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขยายขอบเขตการกู้ยืมของกองทุน 

- กรณีการกู้ยืมเงินของกองทุน ปัจจุบันกองทุนมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการอนุมัติ 
เงินของกองทุนโดยตอ้งมกีารรวบกลุ่มคน จ านวน ๓ คน ที่อยู่ในต าบลเดียวกนัในวงเงนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งหลักเกณฑ์ของกองทุนดังกล่าวได้มีการด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน และหน่วยงาน  
มีแผนการด าเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ของกองทุนให้มีวงเงินที่เพ่ิมขึ้นและสามารถรวบกลุ่มคน 
ได้มากกว่า ๓ คนขึ้นไป ขบวนการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์เป็นการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ
ส านักงานพัฒนาชุมชนในระดับอ าเภอ เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจะส่งเรื่องมายังคณะกรรมการ
จังหวัดและคณะกรรมการส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเห็นชอบจากส่วนกลางจะพิจารณา
เชื่อถือตามที่คณะกรรมการจังหวัดส่งมาเป็นส่วนใหญ่ และการผิดนัดช าระหนี้ในช่วงระยะเวลา  
ที่กระทรวงมหาดไทยรับมาด า เนินการอัตราการผิดนัดช าระหนี้ ถือว่าลดน้อยลงจาก อดีต  
ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสารต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงทางอาชีพ  

ทางรายได้ หน่วยงานควรพิจารณาในเรื่องของการผลิตและการตลาดให้แยกออกจากกัน เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความช านาญทางด้านการผลิตมากกว่าการจ าหน่าย 
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- กรณีการตั้งหลักเกณฑ์การให้ดาวกับสินค้า OTOP ท่ีก าหนดจากลักษณะอุปกรณ์ในพ้ืนที่ 
หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์การให้ดาวจากยอดขายสินค้า OTOP ด้วย 

- กรณีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน (กพสม.) หน่วยงานควรพิจารณาจัดงานคัดเลือกคณะกรรมการทั้งสองกลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียวกัน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการด าเนินงานในปี ๒๕๖๖ 

 - ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาในแตล่ะพื้นที่ทั้งหมด โดยจัดท าเป็นตารางเพ่ือแสดงรายละเอยีด
ของโครงการอบรมสัมมนา จ านวนผู้เข้าร่วม สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย และการติดตามผลการจัดอบรม
สัมมนา 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแบบข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  
๒. ขอรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่หน่วยงานน ามาวัดเป็น  

เพื่อน ามาก าหนดในเชิงนโยบายเป็นอย่างไร ย้อนหลัง ๒ ปี ล่าสุด 
๓. ขอรายละเอียดสถิติรายได้ ๓ ปี ย้อนหลังเกี่ยวกับการด าเนินงานของ OTOP ทั้งหมด  

โดยแบ่งออกเป็น จ านวนรายการสินค้า จ านวนสินค้า จ านวนมูลค่ายอดขาย  

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากกรมพัฒนาชุมชน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ต่อเดือน หรือต่อปี เท่าใด 
๒. มูลค่าการค้าสินค้าโอทอป (OTOP) ที่ ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาชุมชนในปี   

พ.ศ. ๒๕๖๖ มียอดเป็นเท่าใด และเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
 
กรมที่ดิน     ๒,๙๐๗,๐๔๘,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมที่ดินในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่าการส ารวจการออกโฉนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยงานมีการด าเนินการ

ส ารวจการออกโฉนดเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร และหากเลยระยะเวลาการส ารวจในแต่ละพ้ืนที่  
บางพื้นที่ 

- กรณีที่ได้ไม่ได้รับการส ารวจการออกโฉนดในแต่ละพ้ืนที่ และมีความประสงค์ที่จะขอส ารวจ
ย้อนหลังหน่วยงานมีหลักเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหากที่การออกหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) หน่วยงานมีแผนการด าเนินการแก้ไขและช่วยเหลือพ้ืนที่ที่เกิด 
การทับซ้อนอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดท าแอปพลิเคชันที่อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการหรือไม่ อย่างไร 
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- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่วนอุทยานเขากระโดง 
- ขอทราบว่าปัจจุบันการด าเนินงานเกี่ยวกับที่ดินของหน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
- เสนอให้หน่วยงานเรง่รัดการด าเนินการเรื่อง one map เพื่อลดปัญหาการออกเอกสารสิทธิท์บั

ที่ท ากิน 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการเดินส ารวจออกโฉนด ในปี ๒๕๖๘ หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือมา

ด าเนินการในเรื่องนี้ทุกจังหวัด ยกเว้น ๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๘ ต้องด าเนินการ จ านวน ๗๐,๐๐๐ แปลง รวมกับพื้นที่ทางภาคใต้ 
จ านวน ๑๔,๐๐๐ แปลง รวมเป็น จ านวน ๘๔,๐๐๐ แปลง แนวทางการด าเนินการในเรื่องการเข้า
แผนการเดินส ารวจออกโฉนด หน่วยงานได้มีแอปพลิเคชันบอกดิน ๑ ดิน ๒ ดิน ๓ เพื่อให้ประชาชนแจง้
ความต้องการเข้าสู่โครงการเดินส ารวจออกโฉนด ซึ่งเป็นพ้ืนฐานแรกในการที่จะเป็นสารตั้งต้นในการท า
แผนงานโครงการในแต่ละปี รวมถึงข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงส ารวจพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมาพบว่าประชาชน
ในบางพ้ืนที่ไม่ทราบในเรื่องของการบอกดิน ๑ ดิน ๒ แนวทางในการแจ้งให้กับหน่วยงานรับทราบ 
เจ้าหน้าที่สามารถรับข้อมูลเพื่อจัดท าแผนและแนวทางการด าเนินการได้  

- กรณีโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ได้มีการด าเนินการแล้วในบางพื้นที่ สามารถย้อนกลับไป
ด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดได้หรือไม่นั้น หากอยู่ในปีงบประมาณสามารถย้อนกลับไปส ารวจ  
ในแปลงที่มีการข้ามไปได้ แต่หากพ้นปีงบประมาณไปแล้วต้องเข้าในแผนงานงบประมาณในปีถัดไป  

- กรณีแนวทางการด าเนินการกลั่นกรองเบื้องต้นของโครงการเดินส ารวจออกโฉนด หน่วยงาน
ต้องพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นว่าไม่อยู่ในที่ดินของรัฐ และได้มีการครอบครองการท าประโยชน์ในพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่จะได้รับการส ารวจออกโฉนดทุกแปลง  

- กรณี  Application “Smart Lands” เป็นแอปเดียวที่บอกเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทั้ งหมด  
แม้แต่ในเรื่อง Lands Maps ที่บอกในเรื่องของโฉนดของพ่ีน้องประชาชนได้  

- กรณีพ้ืนที่วนอุทยานเขากระโดงมี ๒ ประเด็นที่ศาลสั่ง คือ ๑ . การตั้งคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๖๑ ๒. การตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหวา่งกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยในเรือ่ง
ของการเดินส ารวจวงรอบพื้นที่ที่เป็นขอบเขตที่เป็นกรณีที่พิพาทกันและได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง ๒ ประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
และอยู่ในระหว่างการท าข้อมูลเพ่ือแจ้งไปยัง ๒ ส่วน ส่วนแรก ส่วนที่ศาลสั่งว่าหน่วยงานได้มี 
การด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่สอง เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้คณะกรรมการตามมาตรา ๖๑ 
ประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป  

- ปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานเป็นเรื่องการให้บริการกับประชาชน ในแต่ละปีมี จ านวน  
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ธุรกรรม ซึ่งธุรกรรมเกี่ยวกับการประเมินหลักทรัพย์ สอบถามราคาประเมิน ค่อนค้างใช้
เวลาน้อย แต่การแบ่งแยกรวมแปลง การซื้อขาย ด าเนินการไม่ต่ ากว่า ๔๕ นาที ส่วนตรงนี้เป็นจุดที่ขาด
ในการท าให้เกิดความรวดเร็วในการบริการพ่ีน้องประชาชนเป็นเรื่องของบุคลากร เมื่อพิจารณาจาก
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเป็นงบบุคลากร ร้อยละ ๖๐ ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการดูแลสาธารณูปโภค 
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 ๒๗  
  

การดูแลส านักงาน ท าให้การขยายการให้บริการหรือการบริการให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วหน่วยงาน
ถูกจ ากัดการปฏิรูปก าลังบุคลากรภาครัฐ จึงไม่สามารถเพ่ิมบุคลากรได้ 

- กรณีการออกหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  
๑ : ๔๐๐๐ (One Map) หน่วยงานไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพียงแต่เข้าไปมีส่วนร่วม เมื่อ One Map 
เกิดเป็นรูปธรรมจะช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกรมที่ดินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

- กรณีการด าเนินการ Lands Price ที่เป็นระบบของ Lands Maps ติดขัดในเรื่องของข้อมูล 
ส่วนบุคคล ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ หน่วยงานได้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ ส่วนการจัดส่งราคา
จากการแบ่งแปลงรวมแปลงใหม่หน่วยงานส่งข้อมูลไปให้กรมธนารักษ์ท าราคาประเมิน การด าเนินการ
ตรงนี้จะน าไปสู่ฐานะได้หรือไม่นั้น เป็นสถานะทางการเงินของตัวบุคคลเจ้าของโฉนด เจ้าของเอกสาร
สิทธิ์ หน่วยงานยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ แต่ราคาที่อัพเดทเป็นปัจจุบัน ราคาย้อนหลัง 
หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้กับกรมธนารักษ์ที่มีหน้าที่ท าการประเมิน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจากปีที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณา

ปรับปรุง Application “Smart Lands” และ WebApp “Lands Maps” ให้เทียบเท่าอารยประเทศ 
โดยสามารถแสดงให้เห็นแปลงที่ดินและราคาซื้อขายย้อนหลังหลายปี รวมถึง Export ข้อมูลแบบ 
Machine-readable ได ้

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม   
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. Lands Price Application มีความคืบหน้าอย่างไรจากปีที่ผ่านมา  
๒. ความคืบหน้าของ Application “Smart Lands” และ WebApp “Lands Maps” สามารถ

แสดงให้เห็นแปลงที่ดินและราคาซื้อขายย้อนหลังหลายปี รวมถึง Export ข้อมูลแบบ Machine 
-readable ได้แล้วหรือไม่  

๓. ขอรายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่วนอุทยาน
เขากระโดงว่าหน่วยงานด าเนินการเสร็จแล้วหรือไม่ อย่างไร  

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ ยวกับการก าหนดแผนการเดินส ารวจ 
ออกโฉนดในแต่ละปี หน่วยงานมีการจัดท าแผน ๓ ปี ๕ ปี ๘ ปี ต าบลไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕,๒๗๗,๗๔๖,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอทราบว่าหน่วยงานสามารถเบิกใช้

งบประมาณของปี ๒๕๖๗ ในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ได้ทันตามที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับ
การพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการที่ผ่านมาหน่วยงานชี้แจงว่าการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ยังไม่สามารถหาคู่
เทียบได้  
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 ๒๘  
  

- ขอสอบถามว่าการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ยังไม่มีคู่เทียบ ทั้งที่ใกล้
สิ้นสุดระยะเวลาของปีงบประมาณ ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการขอรับงบประมาณ 
ในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ หน่วยงานมีแผนการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้การจัดซื้อในปี ๒๕๖๘ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  

- ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการจัดท าแผนร่วมกันเกี่ยวกับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ของเอกชนหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการช่วยเหลืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เกี่ยวกับ 
การจัดหาชุดหรือไม่ อย่างไร 

- เมื่อพิจารณารายละเอียดของการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีการพิจารณาจัดหาจากภายในประเทศก่อนที่จะไปหาจากต่างประเทศหรือไม่ 
อย่างไร 

- เมื่อพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ หน่วยงานมีการจัดซื้อรถผลิตน้ าดื่ม 
จ านวน ๘๐ คัน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการจัดซื้อรถผลิตน้ าดื่ม จ านวน ๑๒๐ คัน แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร 

- ขอทราบว่าในปี ๒๕๖๗ หน่วยงานได้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๖ หรือไม่ อย่างไร  

- กรณีที่หน่วยงานชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางกถนนที่มีจ านวนลดน้อยลง 
หน่วยงานควรมีการทบทวนในเรื่องหลักสถิติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการเดินทาง เนื่องจาก  
การจัดเก็บข้อมูล ณ ปัจจุบัน หน่วยงานคิดค านวณสถิติจาก ๗ วันอันตราย แต่ข้อเท็จจริงของการ
เดินทางต้องนับเพิ่มขึ้นจาก ๗ วัน โดยเทียบระหว่างปี  

- ขอทราบว่าในปัจจุบันหน่วยงานได้ตระหนักถึงการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือไม่ อย่างไร  
เมื่อพิจารณารายละเอียดจากเอกสารประกอบการชี้แจง หน่วยงานมีการระบุว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ภัยได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนเชิงพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และสามารถเตรียมพร้อมรับมือ  
กับภัยพิบัติได้ทันท่วงที แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหากับไม่ได้รับการ  
แจ้งเตือนเลย  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการส่งเสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก  
การป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงานมีบทบาทที่น้อยกว่าการป้องกันภัยพิบัติของกองทัพ 

- สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 และการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
- การสนับสนุนรถน้ าดื่มของหน่วยงาน เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนนี้สามารถตั้ง
งบประมาณเบิกจ่ายเครื่องแบบคนละไม่เกิน ๒ ชุดต่อปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- กรณีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่าย ค่าป่วยการชดเชยการงาน และเวลาที่เสียไปตามระเบียบ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงฐานะการเงินการ
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คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ท างานไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ได้ค่าตอบแทน ๑๐๐ บาท ท างานเกิน ๔ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง  
ได้ค่าตอบแทน ๒๐๐ ท างานเกิน ๘ ชั่วโมงขึ้นไป ได้ค่าตอบแทน ๓๐๐ บาท หน่วยงานจะด าเนินการ
ประสานให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อย่างกว้างขวาง 

- กรณีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Cell Broadcast หน่วยงาน 
ได้ รั บผิ ดชอบในส่ วนของ  Cell Broadcast Entity (CBE) ส่ วน  Cell Broadcast Center (CBC) 
ด าเนินการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ True DTAC AIS NT กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมจะรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานและช่องทางในการเชื่อมต่อ Cell Broadcast Entity (CBE) 
และ Cell Broadcast Center (CBC) เท่านั้น ซึ่ งคาดการณ์ว่าจะสามารถใช้งานได้ในปลายปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ 

- กรณีการจัดหาเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพสูงที่ศูนย์  ปภ. เขต ๑ ถึง เขต ๑๘ 
โดยการจัดหาครุภัณฑ์มีทั้งที่น าเข้าจากต่างประเทศและผลิตเองภายในประเทศ รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีการ
ส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศ เช่น ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า ครุภัณฑ์พ้ืนฐาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
เป็นต้น ส่วนครุภัณฑ์ในกลุ่มอัคคีภัยและสารเคมี หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
เนื่องจาก ต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูง และค านึงถึงความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

- กรณีความปลอดภัยทางถนน จากการด าเนินการที่ผ่านมาสถิติอุบัติเหตุทางถนนมีจ านวน  
ที่ลดลง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปใีหม่และเทศกาลสงกรานตท์ี่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตในช่วง ๗ วันอันตราย  
มีจ านวนผู้เสียชีวิตไม่ถึง จ านวน ๓๐๐ คน ซึ่งการด าเนินงานในรูปแบบใหม่ ๆ ของหน่วยงานจะเป็นการ
น ามาตรการองค์กรมาใช้เพ่ือให้ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
บนท้องถนน เช่น การส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัยระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์มาท างาน การส่งเสริม  
ให้ความรู้ การสร้างทักษะการคาดการณ์เพ่ือเอาชีวิตรอดบนท้องถนน (วัคซีนจราจร ) การส่งเสริม 
ด้านจิตส านึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านสถานการศึกษา พร้อมทั้ง
ได้มีการพัฒนา การจัดท ารายงานข้อมูล อย่างไรก็ตาม การจัดท ารายงานการแสดงผลข้อมูลอุบัติเหตุ  
ทางถนนในช่วงเทศกาล หน่วยงานจะน าข้อมูลไปวิ เคราะห์ เ พ่ือวางแผนและแก้ไขปั ญหา 
ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป โครงการความปลอดภัยทางถนนดังกล่าวยังคงมีประโยชน์  
ต่อการลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสีย 

- กรณีการจัดหาอากาศยานปีกหมุน หน่วยงานได้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะโดยเฉพาะ 
TOR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างสืบราคาจากผู้ผลิตต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือน ามาจัดท าราคากลาง และจะน าเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ คาดการณ์ว่าจะลงนามตามสัญญาได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ส่วนประเด็นเกี่ยวกับข้อมูล
บันทึกการใช้อากาศยาน ข้อมูลอากาศยานปีกหมุน ข้อมูลการด าเนินงานและสถานที่จอดอากาศยาน 
ปีกหมุนของปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ หน่วยงานขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร   

- กรณีรายละเอียดคู่เทียบของทั้ง ๓ บริษัท เกี่ยวกับการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ หน่วยงานมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
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- ปัจจุบันการป้องกันภัยพิบัติหน่วยงานเป็นหน่วยงานกลางที่มีการบูรณการร่วมกัน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่ง  
เป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกรณีสั่งใช้อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเท่านั้น 
หน่วยงานควรมีการหารือกับท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละท้องถิ่นนั้น 

- เมื่อพิจารณารายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นจัดซื้อครุภัณฑ์  
จากต่างประเทศ หน่วยงานควรพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์จากในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่
สามารถจัดหาในประเทศไทยจึงค่อยจัดหาจากต่างประเทศเป็นอันดับถัดไป 

- เมื่อพิจารณาขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในเรื่อง 
การบรรเทาสาธารณภัยเป็นส าคัญ หน่วยงานควรให้ความส าคัญในเรื่องการป้องกันสาธารณภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการแบ่งแยกการปฏิบัติหน้าที่ 

ของหน่วยงานกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือน  
ผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดคู่เทียบของทั้ง ๓ บริษัท ในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
๒. ขอรายละเอียดบันทึกการใช้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง ๔ ล า ๓ ปีย้อนหลัง 

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนการด าเนินการป้องกันภัยพิบัติ  
ที่หน่วยงานไดม้ีการบูรณการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง   ๓๒,๙๑๑,๙๓๘,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด       -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมโยธาธิการและผังเมืองในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีตัวชี้วัดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองที่เป็นการชี้วัดที่วางเป้าหมายเป็นจ านวนพ้ืนที่ 

ที่ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนพ้ืนที่ที่ ได้รับการออกแบบ ท าให้การด าเนินงาน 
ตามเป้าหมายของหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างเพ่ือให้ได้ตามจ านวน แต่ไม่มีเป้าหมาย  
ว่าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหน่วยงานมีความต้องการจะให้เมืองเป็นอย่างไร เช่น การสร้างแล้ว  
จะส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้นอย่างไร ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมเดินเท้ามากขึ้นหรือไม่  
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- กรณีการวางผังเมืองรวม โดยหน่วยงานมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงจากเดมิให้เปน็การวางตาม
พ้ืนที่อ าเภอ เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละอ าเภอยังไม่มีความจ าเป็นต้องวางผังเมืองให้เต็ม  
ทุกพื้นที่ ขอทราบว่าเหตุผลของการวางผังเมืองที่ต้องยึดตามพื้นที่ของอ าเภอ  

- กรณีที่หน่วยงานบอกเลิกสัญญาก่อสร้างถนนเจ็ดชั่วโคตร แต่การบอกเลิกสัญญาดังกล่าว  
ท าให้ถนนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จคงค้างจ านวนหลายสาย ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการด าเนินการ 
ในเรื่องนี้อย่างไร   

- กรณีการก่อสร้างผนังกั้นน้ าของแต่ละพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่และรัฐบาลต้องน างบประมาณไปอุดหนุนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ขอทราบว่า
หน่วยงานมีแผนการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมของแต่ละพื้นที่อย่างไร  
- กรณีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการปฏิรูปการผังเมือง 

ทั้งระบบ ท าให้การบริหารจัดการผังเมืองมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
แบ่งออกเป็น ผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ผังเมืองรวม ผั งเมืองเฉพาะ แต่เมื่อ
พิจารณาในเอกสารงบประมาณมีการใช้ ค าว่า “ผังพ้ืนที่เฉพาะหรือผังการพัฒนาพ้ืนที่” การใช้ถ้อยค า
ดังกล่าวเพ่ือมิให้มีผลตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร หากมิได้เป็นการเลี่ยงถ้อยค าอยากเห็น ผังเมือง
เฉพาะ ในเชิงพื้นที่ที่ผลต่อการจัดรูปที่ดินให้เกิดความนานแน่นของประชากรอย่างแท้จริง 

- ขอทราบว่าในปัจจุบันส านักผังเมืองรวมเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดในการจัดท าผังเมืองของแต่ละ
ภูมิภาคและแต่ละพ้ืนที่ใช่หรือไม่ และหากเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักผังเมืองรวม เหตุใดส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดถึงไม่สามารถด าเนินการจัดท าผังเมืองได้เอง 

- ขอทราบขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของส านักผังเมืองรวม ส านักวิศวกรรมการผังเมือง  
ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองผังเมืองเฉพาะ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีน้ าท่วมซ้ าซากอย่างไร  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเข้าไปช่วยเหลือในการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ในท้องถิ่นที่ยังไม่มีความเจริญอย่างไร  
- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองรายการผูกพันเดิม โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนต าบลยี่หว่า 

หนองสะเรียม เป็นงบผูกพันตั้งแตป่ี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ จ านวน ๖๘.๘ ล้านบาท ปัจจุบันงบป ี๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
มีการเบิกจ่ายหมดแล้ว คงเหลือเบิกจ่าย จ านวน ๔๐ ล้านบาท แต่พิจารณาจากพ้ืนที่จริงมีเพียงการ
จัดท าถนน ๒ กิโลเมตร ขอสอบถามว่าการจัดท าถนนเพียง ๒ กิโลเมตร ถึงใช้งบประมาณสูงถึง จ านวน 
๔๐ ล้านบาท  

- กรณีการจัดท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
รยะที่ ๔ จ านวน ๑ แห่ง ที่มีการตั้งงบประมาณมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ขณะนี้โครงการดังกล่าวหมดสัญญา
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้มีการขยายสัญญาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เมื่อพิจารณา
ข้อมูลที่ พักบนเกาะลันตามีเป็นจ านวนมาก แต่การไม่ เร่งด าเนินการท าให้สภาพถนนช ารุด 
และเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการด าเนินการเร่งรัดปรับปรุงถนน  
ส่วนที่เหลืออย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดหลังสอด 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง จ านวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- กรณีโอนถ่ายภารกิจเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภารกิจดังกล่าวเกินศักยภาพของท้องถิ่น ขอทราบว่า
หน่วยงานมีแนวทางการช่วยเหลือหรือบูรณาการร่วมกันกับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นความล่าช้าของโครงการ จ านวน ๒๔๐ รายการ รวมทั้งความคืบหน้าและปัญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้น หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นตัวชี้วัดโครงการที่มีการระบุเป็นจ านวนพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา ข้อเท็จจริงคือ 

มีรายละเอียดที่ระบุถึงจ านวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ด้วย 
- การวางผังเมืองระดับอ าเภอ ชี้แจงว่า ผังเมืองรวมอ าเภอที่จะมีการจัดท าในทุกอ าเภอ เป็นการ

จัดท าขึ้นเพ่ือทดแทนผังเมืองรวมจังหวัดที่ปัจจุบันมีการยกระดับจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังนโยบาย
จังหวัด ดังนั้น ผังเมืองรวมจะถูกทดแทนด้วยผังอ าเภอทุกอ าเภอ ซึ่งปัจจุบันทั้งหมด ๘๗๘ อ าเภอ มีการ
จัดท าแล้วเสร็จกว่า ๖๐๐ อ าเภอ ส่วนของพื้นที่ป่า หน่วยงานมิได้เข้าด าเนนิการในส่วนนั้น โดยมีการกัน
พ้ืนที่ออกจากผังเมือง  

- ประเด็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ๓ ระดับ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการนโยบายผังเมือง
แห่งชาติ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและกรอบในการท างาน ๒. คณะกรรมการผังเมือง ท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรองผังเมืองรวมที่ผ่านกระบวนการมาแล้ว และ ๓. คณะกรรมการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาค าร้อง การน าร่างผังเมืองไปประกาศ โดยรายละเอียดอ านาจหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการ 
หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- โครงการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองท าการยกเลิกโครงการ เนื่องจากด าเนินโครงการล่าช้า
และมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก ทั้งหมด ๘ สัญญา และหน่วยงานได้เร่งส ารวจงานส่วนที่เหลือ
และงานส่วนที่เสียหาย เพ่ือด าเนินการจัดจ้าง โดยคาดว่าภายในเดือนกันยายนจะสามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างรายใหม่ได้ 

- ประเด็นผังเมืองรวมกาฬสินธุ์ เป็นผังที่มีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ  ดังนั้น 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจึงเป็นพ่ีเลี้ยงให้ท้องถิ่นด าเนินการ เร่งรัดให้มีการประเมินผล
ก่อน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงผังเมือง  

- ประเด็นผังเมืองเฉพาะ ๕ ระดับ ชี้แจงว่า ผังนโยบายประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด  
อยู่ระหว่างการด าเนินการทั้ง ๓ ผัง ควบคู่กัน โดยมีกระบวนการที่ผังประเทศต้องประกาศก่อน โดยมี
การจัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในแต่ละภูมิภาค เพ่ือประกาศใช้ต่อไป ส าหรับผังเมืองรวมทุก
ระดับ มีการจัดท าไปแล้วทั้งสิ้น ๗๐๔ ผัง ส าหรับผังเมืองเฉพาะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า ๕ พ้ืนที่ 
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะด าเนินการเพ่ิมอีก ๑๐ พ้ืนที่  

- ประเด็นอ านาจหน้าที่ของส านักผังเมืองรวม กับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชี้แจง
ว่า มีการท างานที่เสริมกัน โดยการวางผังทั้งสองหน่วยสามารถด าเนินการได้ ในกรณีที่การวางผังในบาง
จังหวัดมีหลายผัง ดังนั้น ส่วนกลางจึงมีความจ าเป็นต้องลงไปช่วยจังหวัดในการจัดท า  เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรและเวลาในการจัดท าค่อนข้างมาก ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
ครบถ้วนทั้งหมด 
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- ประเด็นอ านาจหน้าที่แต่ละส านักตามโครงสร้างของหน่วยงาน หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นผังเมืองรวมเชียงใหม่ อยู่ในขั้นตอนที่ ๗ ซึ่งผ่านกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน การปิดประกาศ การรับค าร้อง และการแก้ไขร่างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากค าร้อง 
มีจ านวนมาก จึงท าให้กระบวนการพิจารณาค าร้องต้องด าเนินการหลายครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกร่าง
เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย เสนอกระทรวงมหาดไทย เข้าสู่คณะรัฐมนตรี และประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

- ประเด็นการขอเอกสารจ านวน ๑๑๙ โครงการ หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นการประสานงานกับท้องถิ่น ขั้นตอนแรกคือ ท้องถิ่นต้องมีค าร้องและมีการลงส ารวจ

ออกแบบ เมื่อมีการออกแบบแล้วเสร็จจึงมีการส่งให้ท้องถิ่นปิดประกาศ และรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน รวมทั้ง ขั้นตอนการก่อสร้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะมีการประสานงาน  
กับท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นได้รับทราบอย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของพื้นที่ 

- ประเด็นเกาะพีพี ชี้แจงว่า โครงสร้างที่ช ารดุเปน็งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ออกแบบ 
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ลงไปให้ค าแนะน า และองค์การบริหารส่วนต าบลน่าจะไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการซ่อมแซม ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณางบประมาณที่เหลือจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาบางส่วนในเบื้องต้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เมื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองเป็นรายการผูกพันใหม่ 

และผูกพันเดิม จ านวน ๓๕๙ รายการ ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดของแต่ละรายการว่าจะด าเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองอะไร หน่วยงานควรระบุรายชื่อของโครงการให้มีความชัดเจนว่าจะด าเนินการ
พัฒนาอะไร เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่ทางเดินริมน้ า โครงการพัฒนาพ้ืนที่ถนน โครงการพัฒนาพ้ืน ท่ี
สะพาน เป็นต้น 

- กรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หน่วยงานควรพิจารณา  
ถึงสภาพของแต่ละพื้นที่เป็นส าคัญก่อนการจัดสร้าง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองที่เป็นรายการผูกพันใหม่ จ านวน ๑๑๙ รายการ 

ทั้งหมด พร้อมภาพกราฟิกประกอบ 
๒. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองที่เป็นรายการผูกพันเดิม จ านวน ๒๔๐ รายการ 

ว่ามีความคืบหน้าของแต่ละรายการ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ พร้อมปัญหาอุปสรรคที่พบทั้งหมด 
๓. ขอรายละเอียดความถี่ รายการ หัวข้อ เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการผังเมือง 

คณะกรรมการนโยบายผังเมือง คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ในช่วงปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ทั้งหมด 
๔. เอกสาร สงป. ๑๐๑๓  
๕. คณะกรรมการจังหวัด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมกี่ครั้ง พิจารณา 

ผังอะไร และมีการประชุมในขั้นตอนใดบ้างในแต่ละผัง  
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- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับผังนโยบายระดับประเทศ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ มีการศึกษาเป็นแล้วจ านวนกี่แห่ง ประกาศใช้แล้ว
จ านวนกี่แห่ง  

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑.ขอรายละเอียดขั้นตอนการจัดท าโครงการของหน่วยงานทั้งหมด และการจัดท าโครงการ  

ในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นรับทราบหรือไม่ อย่างไร  

๒. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองที่เป็นรายการผูกพันใหม่ จ านวน ๑๑๙ รายการ 
ทั้งหมด  

 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่    ๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการจัดผังเมืองในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอย่างไร  
- ขอทราบว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติอันจะน าไปสู่การแก้ไข 

ข้อกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในแต่ละพ้ืนที่ต้องใช้ความสมัครใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากหน่วยงานไม่ต้องการใช้มาตรการในการเวนคืนที่ดิน แม้ว่ากฎหมาย 
จะให้อ านาจในการกระท าได้ ดังนั้น การเจรจาทั้งหมดจึงใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ ที่ประชาชนมีความต้องการในการเข้าร่วม 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ๑๗๔,๐๗๔,๒๗๙,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าการจัดท าโครงการผลิตน้ าดื่มเพ่ือการบริโภคด้วยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส 

(Reverse Osmosis: RO) จ านวน ๖๑ แห่ง หน่วยงานมีแผนการบ ารุงรักษาและติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการรีเวอร์ออสโมซิส (Reverse Osmosis: RO) หรือไม่ อย่างไร  

- กรณีงบเหลือจ่ายในแต่ละปี หน่วยงานควรขยายกรอบระยะเวลาการยื่นขอใช้งบเหลือจ่าย
เพิ่มขึ้น 

- กรณีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๔,๙๑๘ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ขอรับจัดสรร  
จ านวน ๔,๙๑๘ ล้านบาท เป็นงบประมาณเกี่ยวกับไฟฟ้าโซล่าเซลล์นวัตกรรม จ านวน ๓,๕๐๐ ล้านบาท  
ขอทราบว่าการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์เป็นวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร  
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- กรณีที่หน่วยงานถูกตัดงบประมาณเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จ านวน 
๓,๓๒๖ แห่ง งบประมาณ จ านวน ๑,๒๕๔ ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ขอทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
หน่วยงานได้มีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์หรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขนส่งสาธารณะหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบว่าปัจจุบันข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือไม่ อย่างไร และหากหน่วยงานเป็นผู้ดูแลข้อมูลปัจจุบันผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศ
จ านวนกี่ราย 

- กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ขณะนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขรับประกันของผู้รับจ้างอยู่หรือไม่ หากอยู่ในเงื่อนไขมีเหตุผลอะไรที่ยั งไม่ให ้
ผู้รับจ้างรายนั้นต้องเป็นผู้ชดเชย  

- กรณีที่มียกฐานะจากเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ต าแหน่งก านนั ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ได้รับการยกฐานะจะครองต าแหน่งจนกว่าจะหมดวาระหรือไม่  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่การทิ้งขยะหรือการฝังกลบให้ถูกสุขลักษณะ
ในแต่ละพื้นที่อย่างไร  

- กรณีการขาดแคลนของจ านวนบุคลากรในการส ารวจออกแบบและประมาณการขออนุญาต  
ใช้พ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแต่ละพ้ืนที่ได้ ขอทราบว่าหน่วยงาน  
มีแผนการเพ่ิมอัตราก าลังให้แต่ละพื้นที่อย่างไร  

- กรณีที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนภารกิจด้านไฟป่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
จ านวน ๑,๓๒๓ ล้านบาท ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ๑,๘๐๑ แห่ง 
ได้รับเพียง ๑,๒๒๒ ล้านบาท แต่เอกสารประกอบการชี้แจงก าหนดว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การควบคุมไฟป่า จ านวน ๙๐ แห่ง ขอทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการแบ่งสัดส่วนในเรื่องนี้
อย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ปัญหากรณีพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข (พกส.)  
ที่ถ่ายโอนมากับ รพ.สต. อย่างไร 

- กรณีที่หน่วยงานก าหนดให้ท้องถิ่นต้องประเมินจ านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ เพ่ือจัดการคุณภาพอากาศ การป้องกัน หรือแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕  
ขอทราบว่าในบางท้องถิ่นมิได้มีปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไข
เกณฑ์ประเมินในเรื่องนี้อย่างไร 

- กรณีการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๙ ก าหนดให้ท้องถิ่นขอรับงบประมาณโดยตรง  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถิ่นในเรื่องนี้อย่างไร 

- คณะกรรมการขนส่งประจ าจังหวัดควรมีความยึดโยงกับท้องถิ่น และใช้หลักในการกระจาย
อ านาจ 

- หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาพนักงาน ธกส. ซึ่งขัดต่อกฎหมาย จ านวนกว่า ๔,๐๐๐ คน 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นหน่วยรับงบประมาณตรง ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลง

บทบาทในการจัดท าค าของบประมาณ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๗๑ จะมีการด าเนินการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรงทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานมิได้ด า เนินการเพียงการจัดท าค าขอรับ
งบประมาณ แต่ยังมีบทบาทในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และก ากับดูแล รวมทั้ง หน่วยงานจะท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ท้องถิ่นในการจัดท าค าขอรับงบประมาณโดยตรง 

- ประเด็นงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นความต้องการ
ของพ้ืนที่ เพ่ือกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในการรองรับความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง การติดตั้ง CCTV ด้วย 

- ประเด็นการจัดสรรเงินอุดหนุน ชี้แจงว่า หลักการในการจัดสรรเงินอุดหนุนมีการบริหาร
งบประมาณโดยกระจายให้แก่พ้ืนที่ โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาล
เมือง ไม่อยากขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เนื่องจากมีรายได้ที่เพียงพออยู่แล้ว ในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ไม่ได้จัดท าค าขอมา ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เขตป่าไม้ เขตอุทยาน  
ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดท าค าขอ หน่วยงานจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน รวมทั้ง เงินสะสม  
และเงินรายได้ที่มี โดยพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีรายได้น้อย และใช้หลักในการกระจาย
งบประมาณ 

- ประเด็น LPA ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามกีารตัดฐานในส่วนของ PM 2.5 เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียเปรียบในการค านวณคะแนนของ HPA และ LPA 

- ประเด็นศูนย์เด็กเล็ก ชี้แจงว่า การดูแลเด็ก ๓ เดือนถึงสองขวบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังไม่มีศักยภาพในการด าเนินการ ซึ่งจ าเป็นต้องปูพ้ืนฐานให้แก่ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลเด็กเป็นการเฉพาะ 

- ประเด็นน้ าประปา หน่วยงานรับไปด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของน้ าประปา  
และรายงานผลในการชี้แจงงบประมาณครั้งต่อไป 

- ประเด็นการสอบแข่งขัน ปัจจุบันได้คู่สัญญาแล้ว และมีการท า MOU กับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
เพ่ือตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขั้น ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการเรียกรับเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
จัดสอบในโอกาสต่อไป 

- ประเด็นงบประมาณการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปัจจุบันได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น โดยงบประมาณ
ลงไปที่จังหวัด และจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้ 

- ประเด็นการยกระดับองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล หรือยกระดับเทศบาลต าบล
เป็นเทศบาลเมือง ชี้แจงว่า การยกระดับแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑. การยกระดับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล จะไม่มีผลกระทบกับสถานะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ๒. การยกระดับ
เทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมือง จะมีผลให้สถานะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร และผู้ช่วย  
ต้องพ้นจากต าแหน่งหน้าที่  ภายหลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ครบ ๑ ปี  
ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งเทศบาล เพ่ือมิให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง  
ฝ่ายท้องที่และฝ่ายท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่ในเทศบาล  
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- ประเด็นปัญหาของระบบ e – LAAS ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ ชี้แจงว่า หน่วยงานได้มีการ
ด าเนินการร่วมกับผู้รับจ้าง และส านักงานไซเบอร์แห่งชาติ เพ่ือกู้ข้อมูลกลับคืนมา ซึ่งปัจจุบันสามารถ 
กู้ข้อมูลกลับมาได้แล้ว และผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญาจ้าง 

- ประเด็นฝายแกนดินซีเมนต์ ชี้แจงว่า ปีนี้ไม่มีรายการขอรับงบประมาณ เนื่องจากข้อสั งเกต 
ปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดท าคู่มือ ประกอบด้วย รูปแบบของฝาย 
ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการก่อสร้าง หรือวิธีการส ารวจ รวมทั้งการบ ารุงรักษา ปัจจุบันส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เป็นการด าเนินการภายหลังการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถบรรจุในงบประมาณได้ 

- ประเด็นร่างพระราชบัญญัติขนส่ง ชี้แจงว่า หน่วยงานเห็นด้วยกับเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต  
คือให้ผู้ว่าราชการจังหวดัเปน็ประธานคณะกรรมการขนส่งประจ าจังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการส าเร็จ 

- ประเด็นผู้สูงอายุ ชี้แจงว่า ภาพรวมของผู้สูงอายุมีการจัดการตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นแบบช่วงขั้นบันได  

- ประเด็นผู้สูงอายุในต่างประเทศ การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพเป็นการยืนยันความประสงค์ของ
ผู้รับสิทธิ และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ดังนั้น ผู้สูงอายุที่พ านักอยู่ในต่างประเทศจะไม่ได้รับสวัสดิการ
ดังกล่าว  

- ประเด็นงบประมาณป้องกันไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในเชิงนโยบาย โดยเกี่ยวข้องกับชนิดของป่า พ้ืนที่ป่า ความส าคัญเชิงนโยบาย และจ านวนจุด
ความร้อน 

- ประเด็นการบริหารจัดการขยะ ในจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง 
คือ ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอ เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการ 

- ประเด็นข้อมูลต าแหน่งว่าง ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ต าแหน่ง หน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นทุน ชี้แจงว่า เมื่อมีการให้ทุน ไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะให้บรรจุ  

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แต่สามารถให้ทุนตามระเบียบการให้ทุนการศึกษาได้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการจัดท าโครงการผลิตน้ าดื่ม เพ่ือการบริโภคด้วยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส 

(Reverse Osmosis: RO) จ านวน ๖๑ แห่ง หน่วยงานควรค านึงถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบกับท้องถิน่
ที่ไม่มีงบประมาณในการบ ารุงรักษาในปีถัด ๆ ไป 

- กรณีศูนย์เลี้ยงเด็กของท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัดที่สามารถรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๒ ขวบขึ้นไป 
หน่วยงานควรพิจารณาจากความเป็นจรงิของการใช้สิทธิลาคลอดที่ก าหนดระยะเวลา ๓ เดือน ท าให้เด็ก
ช่วงอายุตั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๒ ขวบ ยังไม่ศูนย์เด็กเล็กในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการจัดท ารายงานประสิทธิของน้ าประปาที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน  

แต่ละพื้นที่ทั้งหมด พร้อมทั้งระบบผลิตน้ าประปาที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้มีจ านวนกี่แห่ง  
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๒. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวงบประมาณ จ านวน ๔,๙๑๘ ล้านบาท  
เฉพาะในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์นวัตกรรม จ านวน ๓,๕๐๐ ล้านบาท โดยให้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใดบ้าง พ้ืนที่ที่มีการติดตั้งมีจ านวนกี่แห่ง และรายละเอียด
ตัวเลขบัญชีนวัตกรรม  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ  ขอรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่รับเบี้ยผู้สู งอายุ 
ที่อยู่ต่างประเทศมีจ านวนกี่คน ขอข้อมูลล่าสุด ๓ ปี  

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของ อปท. ในทุกระดับ 
๒. ขอข้อมูลต าแหน่งว่างของบุคลากร อบจ. / เทศบาล / อบต. ทั่วประเทศ ได้แก่  ปลัด  

รองปลัด ผอ.กอง  หัวหน้าฝ่าย 
๓. ขอทราบแนวทางในการจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้กับ อปท. ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสาขา

อยู่ต่างจังหวัดแต่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ และจดทะเบียนภาษีที่กรุงเทพ 
๔. ขอทราบความคืบหน้าผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลข้าราชการบรรจุใหม่ใน รพ.สต.  

ที่ถ่ายโอนให้กับ อบจ. 
๕. ขอทราบความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาของ อปท.  

เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับการถ่าย รพ.สต. ไปยัง อบจ. 

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสารการจัดสรรงบประมาณในการดับไฟป่า 
จ านวน ๙๐ แห่ง เป็นพ้ืนที่ใดบ้าง 

- นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในประเทศไทย ที่มีงบลงทุนไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท มีกี่แห่ง แต่ละแห่งมีจ านวนงบลงทุนเท่าไร และหาก
ต้องการเพ่ิมให้ถึง ๑๐ ล้านบาท จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนทั้งหมดเท่าไร 

 
 
 

    
  เลิกประชุม เวลา ๒๒.๒๖  นาฬิกา 
 

  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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